



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 23 กันยายน 2562

เรื่อง	สื่อ
1. คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ	แนวหน้า
2. จี1เดือนนอกแบบใช้ยางพาราสร้างหลักกิโล	ไทยโพสต์
3. 'กสทช.'เผยแพร่รวบรวมข้อมูล พิจารณาตั้งคณะกรรมการ 5G ระดับชาติ	ข่าวหุ้น
4. เดลินิวส์: ผลของความร่วมมือร่วมใจกัน	เดลินิวส์
5. เกษตรแปลงใหญ่โซวสินค้าเด่นรพ.นครพนมรับซื้อข้าวอินทรีย์	ไทยโพสต์
6. คิว2.5หมื่นล.เยียวยา'แล้ง-น้ำท่วม'	กรุงเทพธุรกิจ
7. รายงานพิเศษ: ขับเคลื่อน พัฒนาศก.ฐานรากรับมือเศรษฐกิจโลกถดถอย...	สยามรัฐ
8. 'กสทช.'รอ'นายกฯ'เคาะกก.ลุย5จี เริ่มแล้วลงชื่อออนไลน์'ชิมช้อปใช้'	มติชน
9. ฝนตกยาวถึง26ก.ย.	คมชัดลึก
10. เยียวยาน้ำท่วม ทุ่ม2.4หมื่นล.	เดลินิวส์
11. อุณหภูมิลดฮวบ5องศา-ซ้่าน้ำท่วมอีสาน	ข่าวสด
12. สก๊อปหน้า1: ฝ่าวิกฤติสู่ธรรมชาติ สหกรณ์เข้มแข็งยั่งยืน	ไทยรัฐ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 14028 หน้า : 8 (บนซ้าย)



ชายคาพระพิรุณ

ขุนเกษตรฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นจำนวน 4 ท่าน ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ประกอบด้วย นายมนตรี กำนันรัตน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน โยกไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง **นายจันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร** โยกไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง นายสันต์ นุ้ยภิรมย์ รองอธิบดี กรมหม่อนไหม ขยับขึ้นเป็นอธิบดีกรมหม่อนไหม แทนนางสาวศิริพร บุญชู ที่เกษียณราชการ และ **นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง** ขยับขึ้นเป็น **เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร** แทน **นางสาวจริยา สุทธิไชยา** ที่เกษียณราชการเช่นเดียวกัน

สัปดาห์ที่ผ่านมาหลายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร. โดยรางวัลเลิศรัฐถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่สำนักงาน ก.พ.ร.มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ที่มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จและมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงาน ภาครัฐทั้งปวง พัฒนาคุณภาพ การบริการ และระบบการบริหารงานเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และพึงพอใจให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมการบริหารราชการให้มีระบบหรือวิธีการที่ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน จนเกิดการทำงานร่วมกันในลักษณะหุ้นส่วน และความร่วมมือ ตลอดจนพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน โดยรางวัล

เลิศรัฐได้แบ่งออก เป็น 3 สาขา ได้แก่

1. สาขาบริการภาครัฐ 2. สาขาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ และ 3. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม สำหรับในปีนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ จากผลงาน “Smart Manage เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์” ทั้งนี้ โปรแกรม “Smart Manage” เป็นแอปพลิเคชันที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้พัฒนาขึ้นมาสำหรับกรมการสหกรณ์ เพื่อใช้ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อให้รู้ความเคลื่อนไหวทางการเงิน ผลการดำเนินงานและความเสี่ยง มีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจแบบ Real Time ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านสมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ต ทำให้ผู้บริหารสหกรณ์ตัดสินใจในการบริหารงานสหกรณ์ได้รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งในปีนี้นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ **นายพนักริชาติ นิยมบุญ** รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายสุเทพ ทองบ้านบ่อ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลจาก นายวิญญู เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ขุนเกษตรฯ ขอแสดงความยินดีกับทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะครับ

ขณะนี้เกษตรกรในหลายพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเป็นห่วง และได้สั่งการทุกกรมเข้าไปดูแลเกษตรกรอย่างเต็มที่ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมโครงการจัดหาสารอาหารสัตว์และสหกรณ์ ช่วยเหลือพื้นที่ฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งทุกจังหวัดระดมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ให้กำลังใจและช่วยเหลือเยียวยาสมาชิกสหกรณ์ และชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม 21 จังหวัดเร่งสำรวจความเสียหาย พร้อมสอบถามความต้องการของชาวบ้านเพื่อให้ความช่วยเหลือ

เหลือเร่งด่วน เตรียมเปิดจุดบริการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตรและฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดทันที โดยจะมีพิธีเปิดตัวโครงการจัดหาสารอาหารสัตว์และสหกรณ์ฯ ครั้งแรกในวันที่ 23 กันยายน 2562 ที่จังหวัด

อุบลราชธานี เริ่มตั้งแต่เวลา 09.15 น. ซึ่งจะมีการรายงานสถานการณ์น้ำโดยกรมชลประทาน จากนั้นจะมีการมอบนโยบายจัดหาสารอาหารสัตว์และสหกรณ์ฯ โดยดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจะมีเวทีกิจกรรมจัดหาสารอาหารสัตว์ร่วมกันอีก 9 จังหวัด ได้แก่ มหาสารคาม อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร ร้อยเอ็ด สกลนคร กาฬสินธุ์ นครพนม ส่วนอีก 11 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี ขอนแก่น เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน เพชรบูรณ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และอุตรดิตถ์ จะมีการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดเพื่อรับฟังนโยบายและแนวทาง การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะถ่ายทอดสัญญาณพิธีเปิดโครงการจัดหาสารอาหารจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการและผู้เชี่ยวชาญของกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดที่ประสบอุทกภัยเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งสั่งการให้สหกรณ์จังหวัดระดมเจ้าหน้าที่กระจายลงพื้นที่ตามอำเภอต่างๆ เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและนำถุงยังชีพและของใช้ที่จำเป็นไปแจกจ่ายเพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น รวมถึงสำรวจปัญหา สอบถามถึงความต้องการเพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลด เช่น การส่งเสริมปลูกพืชผักระยะสั้น หรืออาชีพอื่นๆ และได้ประสานกับสหกรณ์ในพื้นที่จัดสรรเงินสาธารณประโยชน์มาใช้ในการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อแจกจ่ายให้กับสมาชิกและชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ส่วนสหกรณ์ในจังหวัดต่างๆ ที่อยู่นอกพื้นที่ประสบภัยและต้องการจะมาร่วมเป็นจิตอาสาหรือบริจาคสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือชาว



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า
หัวข้อข่าว : คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562
ฉบับที่ : 14028 หน้า : 8 (บนซ้าย)

บ้านที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์
น้ำท่วมในครั้งนี้ สามารถแจ้งความประสงค์
ได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศ...ในยามที่คนไทยเดือดร้อน มีทุกข์
ก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันครับ เป็นกำลังใจให้
ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้ประสบภัยครับ

ขุนเกษตรา

จี1เดือนออกแบบใช้ยางพาราสร้างหลักกิโล

ราชดำเนิน • “คมนาคม” ไฟเขียวใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในโครงการก่อสร้างถนน หวังเพิ่มรายได้เกษตรกร-ลดอุบัติเหตุ “ศักดิ์สยาม” จี้ออกแบบให้เสร็จภายใน 1 เดือน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้เสนอแนวทางการนำยางพาราไปใช้ในโครงการก่อสร้างถนน อาทิ การนำยางพาราไปเป็นส่วนผสมในการทำหลักกิโลเมตรและแนวกันโค้ง โดยมีสัดส่วนการใช้ยางพารา 63.22% ต่อหลัก 1 แห่ง และแผ่นยางกันชนครอบเบริเออร์คอนกรีต มีสัดส่วนการใช้ยางพารา 79.38% ต่อหลัก 1 แห่ง

ขณะเดียวกัน ยังได้สั่งการให้ไปพิจารณานำแผ่นยางดังกล่าวไปใช้กับโครงการที่จะก่อสร้างในอนาคตทั้งหมด ในส่วนของเบริเออร์คอนกรีตที่มีอยู่เดิมนั้น ให้พิจารณานำแผ่นยางไปครอบไว้ แต่จะต้องไปพิจารณาต้นทุนที่เพิ่มด้วย ขณะที่การบำรุงรักษาแผ่นยาง จะมี

การทาน้ำยาเคลือบเมื่อใช้งานไปแล้ว 1 ปี เพื่อยืดอายุการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง จากเดิมมีอายุการใช้งานเพียงแค่ 2 ปีเท่านั้น

ทั้งนี้ ได้กำหนดกรอบเวลาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไปพิจารณารายละเอียดและออกแบบให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน โดยจะต้องออกแบบให้สามารถรองรับความเร็วของรถได้ 140 กม/ชม. จากนั้นจะนำไปทดสอบในห้องปฏิบัติการที่ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) ซึ่งเมื่อผ่านการทดสอบดังกล่าวแล้ว จะส่งต่อไปทดสอบยังต่างประเทศ อาทิ เกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีหน่วยงานที่ได้รับการรับรองด้านความปลอดภัยในระดับสากล อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะดำเนินการทดสอบและสามารถนำมาทยอยใช้กับถนนในประเทศไทยได้ภายใน 3 เดือน หรือภายในต้นปี 63

“หลังจากนี้กระทรวง

คมนาคมจะไปหารือร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงปริมาณของยางพารา ที่จะต้องสอดคล้องกับความต้องการใช้ยาง และจะต้องมีมิติชัดเจนของเกษตรกรที่จะปลูกยาง เพื่อให้มีราคาที่เหมาะสมไม่ต่ำและไม่สูงเกินต้นทุนที่จะนำยางพารามาใช้ ซึ่งการทำ Rubber Buffer Barrier 1 กม. นั้น จะต้องใช้น้ำยางพาราดิบ 6 ตัน โดยจะต้องมาพิจารณาปริมาณชีพพลายกับดีมานด์ไม่ให้สูงเกินดีมานด์” นายศักดิ์สยาม กล่าว.

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/การเมือง-เศรษฐกิจ

วันที่: จันทร์ 23 กันยายน 2562

ปีที่: 26

ฉบับที่: 6300

หน้า: 13(บน)

Col.Inch: 39.25

Ad Value: 33,362.50

PRValue (x3): 100,087.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'กสทช.'เผยแพร่รวบรวมข้อมูล พิจารณาตั้งคณะกรรมการ 5G ระดับชาติ

'กสทช.'เผยแพร่รวบรวมข้อมูล ● พิจารณาตั้งคณะกรรมการ 5G ระดับชาติ

"กสทช." เผยรัฐบาลอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล หลังสำนักงานฯ ส่งหนังสือเสนอรัฐบาล ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G ระดับชาติ และเริ่ม 5G จาก 5 ภาคส่วน "เกษตร-อุตสาหกรรม-สาธารณสุข-ขนส่ง-สมาร์ทซิตี้" หนุนเกิดเร็วกว่าผลักดันให้เกิดพร้อมกันทั่วประเทศ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานกสทช.ได้รายงานผลการประชุมผู้นำองค์กรกำกับดูแลด้านโทรคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 25 หรือการประชุม ASEAN Telecommunication Regulator's Council (ATRC) ครั้งที่ 25 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ และความคืบหน้าการดำเนินการ 5G ในภูมิภาคอาเซียน ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

พร้อมทั้งได้เสนอให้รัฐบาลจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G ระดับชาติ เพื่อผลักดันการขับเคลื่อน 5G ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม หลังจากมี 3 ประเทศในอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย และ เวียดนาม เตรียมจะเปิดให้บริการ 5G เชิงพาณิชย์ในเดือน มิ.ย. 2563

โดยปัจจุบันคณะทำงานของนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ซึ่งได้สอบถาม

ถึงแนวคิดในการนำเสนอให้มีการจัดตั้งคณะทำงานฯ รวมถึงพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G ว่า จะมอบหมายให้หน่วยงานใดเข้ามามีบทบาทในการดำเนินการบ้าง

ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช.ได้เสนอให้คณะ



ฐากร ตัณฑสิทธิ์

กรรมการขับเคลื่อน 5G ระดับชาติ มีคณะทำงาน 10-15 คน ประกอบด้วย หน่วยงาน เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงคมนาคม, กระทรวง

มหาดไทย เนื่องจาก 5G จะเกิดประโยชน์อย่างมากในหลายอุตสาหกรรม จึงจำเป็นต้องตั้งหน่วยงานที่จะได้รับประโยชน์ เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดัน อย่างไรก็ตามมองว่าการจัดตั้งคณะทำงานฯ ชุดใหญ่ จะทำให้การทำงานไม่คล่องแคล่ว ส่งผลให้การขับเคลื่อนเป็นไปด้วยความล่าช้า

"หากการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G ระดับชาติ ผ่านการเห็นชอบ เมื่อกสทช.จัดการประมูลคลื่นความถี่ และคลื่นความถี่พร้อมใช้งาน แต่ละหน่วยงานอาจต้องนำเสนอว่าจะนำ 5G ไปใช้งานในด้านใดบ้าง ซึ่งจะทำให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โอเปอเรเตอร์) สามารถลงทุนขับเคลื่อนได้อย่างตรงจุด" นายฐากร กล่าว

ขณะเดียวกันมองว่าการผลักดันให้ 5G เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ เป็นเรื่องยาก ดังนั้นจึงควรเริ่มจาก 5 ภาคส่วนที่สำคัญ ๆ ก่อน ได้แก่ ภาคการเกษตร, ภาคอุตสาหกรรม, การสาธารณสุข, การขนส่ง และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (สมาร์ทซิตี้) เพื่อให้ 5G เข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาและลดต้นทุนในแต่ละภาคส่วนได้ก่อน ดีกว่าจะรอให้เกิดขึ้นพร้อมกัน ■

เดลินิวส์

ผลของความร่วมมือร่วมกัน

กรมปศุสัตว์ กรมเข้มเฝ้าระวังระดับสูงสุดโรค

อหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ตลอดแนวชายแดนไทย ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน โดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย เนื่องจากมีการระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน ข้อมูลจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) รายงานว่า โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระบาดใน 24 ประเทศประกอบด้วย ทวีปยุโรป 12 ประเทศ แอฟริกา 4 ประเทศ และเอเชีย 7 ประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบการระบาดถึง 4 ประเทศ

โรคนี้อย่างไม่มีวัคซีนจึงต้องประกาศห้ามนำหมูข้าม

เขต จังหวัดเชียงรายตั้งด่านสกัดนับร้อยด่านตลอด 24 ชั่วโมง ขอความร่วมมือสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประสานผู้ประกอบการค้าไม่ให้เคลื่อนย้ายหมู ปศุสัตว์จังหวัดออกมารับซื้อหมูจากเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่เสี่ยงและใกล้เคียงไปทำลายและฝังกลบ โดยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสนับสนุนค่าชดเชย เพื่อลดจำนวนหมูเป็นการลดความเสี่ยงการระบาดของโรค นอกจากนี้ได้ออกให้ความรู้แก่เกษตรกรแบบเจาะประตูบ้าน เมื่อพบสัตว์ป่วยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีไม่ให้นำไปแปรรูป โดยได้ทำความเข้าใจกับเกษตรกรว่า สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติและสมาคมผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่ช่วยค่าชดเชยสุกรเป็นรายตัว โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงใน 1-2 วัน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระบุว่า การเฝ้าระวังป้องกันครั้งนี้เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เหนียวแน่นมั่นคง ทั้งสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ สมาคมผู้เลี้ยงในพื้นที่ต่าง ๆ ตลอดจนฟาร์มขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และรวมถึงเกษตรกรรายย่อยทั้งหมดที่เต็มใจ เข้มแข็ง และพร้อมเสียสละอย่างมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของไทย ทำให้วันนี้ไทยยังคงเป็นเขตปลอด ASF อย่างเป็นทางการ ชวงที่ผ่านมามีผู้ไม่หวังดีปล่อยข่าวลวง ส่งผลให้เกษตรกรหลายรายหลงเชื่อรีบเทขายหมูออกก่อนถึงเวลาอันควร ถูกกดราคาต่ำกว่าที่ควรจะเป็น เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เป็นการซ้ำเติมเกษตรกรท่ามกลางสถานการณ์เฝ้าระวังโรคที่เครียดและกังวลมากอยู่แล้วให้ขุ่นแค้นไปอีก

หลังจากมีข่าวว่าประเทศเพื่อนบ้านมีการระบาด

ของโรคนี้ เราได้ติดตามข่าวนี้มาตลอด พบว่าทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง เนื่องจากหมูเป็นเมนูหลักบนโต๊ะอาหารบ้านเรา แม้โรคนี้ไม่ติดต่อกันสัตว์คู่กัน แต่ถ้ามเกิดการระบาดของโรคจะสร้างความตื่นตระหนกของผู้บริโภค กระทบการท่องเที่ยวแน่นอน จึงอยากให้ความร่วมมือที่เข้มแข็งแบบนี้เกิดในทุก ๆ เรื่อง เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีของประเทศ.

นครพนม ● เกษตรนาแปลงใหญ่โซ่วสินค้าเด่น เพิ่มช่องทางการตลาดไร้พรมแดน เผยโรงพยาบาลนครพนมบุกเบิกนำข้าวสารหอมมะลิปลอดสารพิษให้บุคลากรและผู้ป่วยได้รับประทาน

ที่บริเวณลานพนมนาคา ริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร เขตเทศบาลเมืองนครพนม นายเอนก รัตน์รองได้ เกษตรจังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม และสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 12 อำเภอ ร่วมจัดงาน “วันรณรงค์บริโภคสินค้าเกษตรแปลงใหญ่” ภายใต้โครงการเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2562 โดยนายรังสรรค์ คัมภีรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็น

เกษตรแปลงใหญ่โซ่วสินค้าเด่น รพ.นครพนมรับซื้อข้าวอินทรีย์

ประธานในพิธีเปิดงาน

นายรังสรรค์กล่าวว่า การทำเกษตรในปัจจุบันนอกจากเกษตรกรต้องมีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญในการผลิตและการตลาด ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่เกษตรกรจะต้องเรียนรู้และเข้าใจเป็นอย่างมาก สำหรับการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรยังเป็นปัญหาที่สำคัญของเกษตรกรเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เข้าใจหลักการตลาดมากพอ ดังนั้นเกษตรกรจะต้องพัฒนาองค์ความรู้

และประสบการณ์ สามารถบริหารจัดการด้านการตลาดให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งนับว่าจำเป็นอย่างมากใน

การปรับตัวก้าวเข้าสู่โลกแห่งการค้าไร้พรมแดน

นายเอนกเปิดเผยว่า การจัดแสดงสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่สำคัญ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่น



เช่น GMP ให้แก่ผู้บริโภค โดยกลุ่มเกษตรกรมาเป็นผู้จำหน่ายเอง เพื่อกระจายผลผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ให้เป็นที่รู้จักทั้งภายในชุมชนประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังช่วยสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำหนดให้มีการลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน

นอกจากการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรแปลงใหญ่แล้ว ภายในงานยังมีสินค้าเกษตรจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ทั้ง 12 อำเภอ ที่มีสินค้าเกษตรโดดเด่นนำมาวางจำหน่ายในราคาถูกและมีคุณภาพกับผู้บริโภค รวมทั้งยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) สินค้าเกษตรแปลงใหญ่ระหว่างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ.ธาตุพนม กับ นายปราโมทย์ แสงสว่าง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเอง บ้านหนองสะโน หมู่ 6 ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์ในรูปแบบแปลงใหญ่แบบครบวงจร โดยโรงสีข้าวเกษตรอินทรีย์พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมแพ็คเกจลูกค้าทั่วประเทศ

ทั้งนี้ รพ.นครพนมเป็นผู้บุกเบิกนำข้าวอินทรีย์ผลผลิตจากกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่บ้านหนองสะโนมาหุงให้ผู้บริหาร บุคลากรและผู้ป่วยรับประทาน และ รพ.นครพนมเตรียมจะลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ล้างผักปลอดสารพิษจากเกษตรกรเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งผู้บริหารและผู้ป่วย.

คvik2.5หมื่นล.เยียวยา'แล้ง-น้ำท่วม'

กรุงเทพธุรกิจ ● “อุตสาหกรรม” เผยธ.ก.ส.-กรมบัญชีกลาง
ทยอยจ่ายเงินเกษตรกรประสบภัยแล้ง-น้ำท่วม
เยียวยาครั้งแรก 25,000 ล้านบาท “เกษตรกร” เตรียมชง
3 โครงการช่วยเหลือ “กรมชลประทาน” เตือน
อ.กบิรินทร์บุรี จ.ปราจีน ฝนตกหนัก หวั่นน้ำท่วม
ฉับพลัน สั่งทุกหน่วยงานเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอนแก่น นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้มอบสินไหม
ประกันภัยข้าวนาปี และดูยังชีพให้กับเกษตรกร
ผู้ประสบอุทกภัยที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
โดยมีผู้ประสบภัยกว่า 1,000 คน ให้การต้อนรับ

นายอุตตม กล่าวว่า นายกฯเล็งเห็นความเดือด
ร้อนของเกษตรกร ที่ประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติ
ที่ปีนี้ประสบทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมในปีเดียวกัน
สำหรับการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ให้เกษตรกรสามารถดำรงชีพอยู่ได้ ช่วยลดต้นทุน
การผลิตเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
และให้เกษตรกรมีกำลังใจในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต

ขณะนี้ได้ให้ ธ.ก.ส. และกรมบัญชีกลาง จ่ายเงิน
อุดหนุนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต

อ่านต่อหน้า 13

ต่อจากหน้า 16

คvik

62/63 ไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่
วงเงิน 25,000 ล้านบาท สำหรับ
วันนี้เป็นงวดแรก เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรที่เดือดร้อนจากปัญหา
ภัยแล้งและน้ำท่วม

“ทาง ธ.ก.ส.ได้รับรายชื่อ
เกษตรกรที่จะได้รับเงินอุดหนุนจาก
กระทรวงเกษตรแล้ว มีประมาณ
2 ล้านราย และ ธ.ก.ส.จะทยอย
โอนเงินช่วยค่าปลูกข้าวเข้าบัญชี
ธ.ก.ส.ของเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวภายใน 3 วันให้เสร็จสิ้น”

นายอุตตม กล่าว

นอกจากนี้ในส่วนองเกษตรกร
ที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติกำ
ให้ ธ.ก.ส. พิจารณาช่วยเหลือทั้งระยะ
เร่งด่วนและระยะยาว โดยระยะเร่ง
ด่วนให้การช่วยเหลือมอบยังชีพ
สนับสนุนศูนย์อพยพ ส่วนระยะ
ยาวพิจารณามอบเงินช่วยเหลือทั้ง
ในเรื่องของการซ่อมแซมบ้าน เครื่อง
มือ เครื่องจักรกลทางการเกษตร และ
ข้าวของเครื่องใช้ในครอบครัว

ด้านภาระหนี้สินที่มีอยู่กับ
ธ.ก.ส.ให้มีมาตรการขยายเวลาการ
ชำระหนี้และพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินที่จำเป็นใน
ครอบครัวเพื่อป้องกันการก่อหนี้
นอกระบบไม่เกินรายละ 50,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย 0% ในช่วง 6 เดือน
แรกและสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟู
การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เช่น ค่าลงทุนซ่อมแซมที่อยู่
อาศัย การเกษตรเครื่องมือเครื่องจักร
กลที่นำมาใช้ในการฟื้นฟูอาชีพราย
ละไม่เกิน 50,000 บาทชำระไม่เกิน
15 ปี รongรับวงเงินสินเชื่อรองรับ
มาตรการต่าง ๆ จำนวน 60,000
ล้านบาท

นายสิริวัฒน์ โสโหผ่อง สำนักงาน
ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ.ขอนแก่น
กล่าวว่า สำหรับเงินช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามโครงการ
สนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 62/63
อย่างเป็นทางการซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล โดย ธ.ก.ส.ได้
โอนเงินตามโครงการแก่เกษตรกรไป
แล้ว 1,773,549 ครัวเรือนเป็นเงิน
10,976 ล้านบาท คิดเป็น 40% ของ
เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว
นาปี ไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่วนที่เหลือทางกรมส่งเสริม
การเกษตรจะทยอยส่งข้อมูลการ
เพาะปลูกให้กับ ธ.ก.ส.เพื่อดำเนิน
การตรวจสอบความถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ของโครงการและเตรียม
จ่ายเงินในรอบต่อไป โดย ธ.ก.ส.จะ
โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ตู้
เอทีเอ็มและเครื่องปรับสมุดเงิน
ฝากอัตโนมัติของธ.ก.ส.

นายประภัตร โพธสุธน รมช.
เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า
สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่
จ.ร้อยเอ็ด ที่เป็นแหล่งผลิตข้าว
หอมมะลิที่สำคัญของประเทศ
จากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมามีพื้นที่ทางการเกษตรคาดว่าจะ
เสียหายกว่า 870,712 ไร่ โดยใน
วันที่ 23 ก.ย. จะมีการประชุมคณะ
อนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบอุทกภัยปี 2562 ระดับอำเภอ
เพื่อดำเนินการติดตามและให้การ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย
ต่อไป

โดยกระทรวงเกษตรฯ
เตรียมจะเสนอต่อที่ประชุมกรม.
พิจารณา 3 โครงการ ประกอบด้วย
1.ปลูกถั่วเขียว โดยให้เมล็ดพันธุ์
5 กิโลกรัมต่อไร่ประกันราคา 30 บาท
2.ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้เมล็ด
พันธุ์ 3.5 กิโลกรัมต่อไร่ คนละไม่เกิน
10 ไร่ ประกันราคา 8 บาท และ
3.โครงการโคขุนสร้างรายได้ ส่ง
ออกไปจีน เป้าหมาย 1 ล้านตัว โดย
กระทรวงเกษตรฯ สนับสนุนเงิน
กู้รายละ 120,000 บาท ชื้อลูกโค
5 ตัว ตัวละไม่เกิน 24,000 บาท
และมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 250 กก.
ประกันวัวตัวละ 100 บาทต่อเดือน
กำหนดระยะเวลาเลี้ยง 4 เดือนโดย

เลี้ยงในคอกของตนเอง

ขณะที่ นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า จากการติดตามสภาพฝนในช่วงวันที่ 19-22 ก.ย. พบว่ามีฝนตกหนักถึงหนักมากใน จ.ปราจีนบุรี และสระแก้ว ทำให้ปริมาณน้ำและระดับน้ำทางตอนบนทั้งแม่น้ำแควหนุมาน แม่น้ำพระปรองและลำน้ำสาขาของแม่น้ำปราจีนบุรีเพิ่มสูงขึ้น

โดยปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรี ที่สถานีวัดน้ำ Kgt.3 อ.กบินทร์บุรี มีระดับน้ำ 8.47 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง ประมาณ 2 เมตร ซึ่งระดับน้ำสูงขึ้นเฉลี่ยชั่วโมงละ 6 เซนติเมตร คาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นจนส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งบริเวณตลาดเก่ากบินทร์บุรี

“ได้สั่งการให้โครงการชลประทานปราจีนบุรี เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำโดยให้เจ้าหน้าที่ประจำอยู่ในพื้นที่เพื่อสามารถเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือจากสถานการณ์น้ำได้ทันที พร้อมวางแผนอพยพบริเวณจุดต่ำของถนนริมน้ำตลาดเก่า อ.กบินทร์บุรี รวมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่คอยติดตามตรวจสอบระบบชลประทานให้สามารถรองรับสถานการณ์น้ำได้อย่างเต็มศักยภาพตามสถานการณ์น้ำที่เป็นจริงในแต่ละช่วงเวลา”

อย่างไรก็ตาม กรมชลประทาน พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ปภ.) ฝ่ายความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยริมแม่น้ำปราจีนบุรี ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบให้ยกของขึ้นที่สูง และเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

นายสมเกียรติ ประจักษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทช.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งล่าสุด ได้มีมติปรับเกณฑ์การบริหารจัดการระบาย

น้ำของเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาทให้ใหม่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง แบ่งเป็น 4 กรณี คือ 1.กรณีระบายน้ำในปริมาณน้อยกว่า 700 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อวินาที ซึ่งจะไม่เกินความจุของลำน้ำและไม่กระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ ให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำได้ตามปกติโดยไม่ต้องขออนุญาตหรือรายงาน

2.กรณีการระบายน้ำตั้งแต่ 700-1,500 ลบ.ม.ต่อวินาที ซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่ท้ายน้ำหรือเหนือน้ำ จะต้องรายงานต่อคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รับทราบภายใน 3 วัน

3.กรณีที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำตั้งแต่ 1,500-2,000 ลบ.ม.ต่อวินาที จะต้องขออนุญาตต่อคณะอนุกรรมการฯ ล่วงหน้า 3 วัน และ 4. กรณีที่จำเป็นจะต้องระบายน้ำมากกว่า 2,000 ลบ.ม.ต่อวินาที กรมชลประทาน จะต้องขออนุญาตต่อ กนช. ซึ่งมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ล่วงหน้า 3 วัน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ แต่ถ้าหากเป็นกรณีฉุกเฉินให้ขออนุญาตประธาน กนช. พิจารณาโดยตรงและให้รายงานต่อ กนช. โดยเร่งด่วน

“ในการระบายน้ำตั้งแต่ 700-2,000 ลบ.ม.ต่อวินาที จะมีพื้นที่ท้ายน้ำได้รับผลกระทบเกิดภาวะน้ำท่วม อาทิ คลองโผงเผง จ.อ่างทอง คลองบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา และหากระบายน้ำตั้งแต่ 2,000-2,200 ลบ.ม.ต่อวินาที จะมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้น อาทิ วัดสิงห์ จ.สิงห์บุรี ถ้าระบายตั้งแต่ 2,200-2,400 ลบ.ม.ต่อวินาที มีพื้นที่ได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้น อาทิ ต.โพนางคำ และถ้าระบายมากกว่า 2,400 ลบ.ม.ต่อวินาที มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้น อาทิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง”

ขับเคลื่อนพัฒนาศก.ฐานราก รับมือเศรษฐกิจโลกถดถอย ขจัดความยากจน ลดเหลื่อมล้ำ

▶ 6



รายงานพิเศษ

เมื่อวันที่ 21 ก.ย.62 ได้มีการประชุมรวมพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน “ประชารัฐสร้างไทย” โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ขณะที่นายอุตตม สาวนายน รมว. คลัง นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว. พลังงาน นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว. อุตสาหกรรม และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง บรรยายพิเศษแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจฐาน



ขับเคลื่อนพัฒนาศก.ฐานราก รับมือเศรษฐกิจโลกถดถอย ขจัดความยากจน-ลดเหลื่อมล้ำ



รากโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากผู้บริหารส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนที่ห้องจูบิลี อิมแพ็ค เมืองทองธานี

“สมคิด” เผยประชารัฐสร้างไทย เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ปูพื้นฐานให้แข็งแกร่งยั่งยืน ยกกระต๊อบ สร้างภูมิคุ้มกันชุมชน สร้างคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ ชี้อย่างน่าปัญหาความยากจนมาโจมตีทางการเมือง พร้อมนำเศรษฐกิจฐานรากแก้ปัญหาได้แน่นอน ด้าน “อุตตม” เชิญนายกฯ นั่งประธานขับเคลื่อน ย้ำแบงก์รัฐพร้อมอัดสินเชื่อ 2.85 แสนล้าน ปลดปล่อยพื้นที่ ขณะที่กระทรวงพลังงาน ส่งเสริมนำพืชเศรษฐกิจ ปาล์ม น้ำมัน

มันสำปะหลัง อ้อย แปลงเป็นพลังงาน ทนุโรงไฟฟ้าชุมชน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองหวังใช้โอกาสในช่วงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนผ่านการปฏิรูปโครงสร้างชุมชนให้เข้มแข็งด้วยความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ชุมชน ตลาดประชารัฐ การท่องเที่ยว ชุมชนเข้มแข็งนำธนาคารรัฐมาช่วยเหลือนำความรู้และการเติมทุนเพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและพัฒนา

ครอบคลุมทุกด้าน

● เลิกใช้ความยากจนโจมตีการเมือง
โดยวันนี้ทุกหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนในทิศทางเดียวกัน เมื่อเสียบปลั๊กร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศได้ ประเทศมีประชากรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ชีวิตขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศ หากยังด้อยในวิทยาการ ต้องรอธรรมชาติอย่างเดียว หากมีปัญหาแห้งแล้ง ตลาดโลกมีปัญหา เทคโนโลยีด้อยพัฒนา ต้องขายที่ดิน กู้เงินนอกระบบวนเวียนซ้ำเดิมจีดีพีเติบโตลงไม่ถึงฐานราก ความยากจน ความเหลื่อมล้ำ จึงต้องแก้ปัญหาอย่างจริงจัง มุ่งลดการสร้างความแตกแยก คนรวยรวยมากขึ้น คนจนจนซ้ำซากเป็นวัฏจักร การเมืองที่กล่าวอ้างบ่อยครั้งหากนำเรื่องพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากมาเป็นเรื่องใหญ่

จึงมุ่งแก้ปัญหาความยากจนให้คืบหน้าอย่างรวดเร็ว

“ไทยต้องไม่นอนอยู่ในห้อง ICU ต้องลุกขึ้นมาด้วยการปฏิรูปตนเอง ขณะที่สิงคโปร์ดีไซน์ความคิดอย่างเป็นระบบ มีพื้นที่เพียงเล็กน้อย แต่พัฒนาได้อย่างรวดเร็ว เมื่อไทยกว้างใหญ่กว่า สิงคโปร์ควรร่วมกันคิด ร่วมกันทำ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประชารัฐสร้างไทยจึงต้องร่วมกันยกระดับภาคเกษตร หากเศรษฐกิจดีสังคมจะดีตามไปด้วย เมื่อชุมชนแข็งแรงทุกอย่างจะดีขึ้น นำสมาร์ตฟาร์มเมอร์ เป็นผู้นำในชุมชนภายใน 3 ปีต้องพัฒนาให้ได้ 3 แสนรายทั่วประเทศ สร้างตลาดออนไลน์ ดึงมหาวิทยาลัยเข้าไปช่วยเหลือจะกลายเป็นหมู่บ้านทันสมัย กลายเป็นสมาร์ตเนชั่น เมื่อต่างประเทศเข้ามาลงทุนจะเชื่อมโยงได้ถูกทาง”

● นายกานั่งประธานขับเคลื่อน

นายอุตตม สาวนายน รว.คลัง กล่าวว่า ธนาคารรัฐนำเสนอลิขสิทธิ์สนับสนุนประชาชนฐานรากวงเงินกว่า 2.85 แสนล้านบาท สามารถปล่อยกู้ได้ทันที โดยหลังจากนั้นจะมีการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐสร้างไทย โดยมีนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธาน เนื่องจากต้องให้กระทรวงอื่นที่อยู่ภายใต้การดูแลของพรรคร่วมรัฐบาล เข้ามาร่วมมือทำงานด้วย โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะมีการประชุมเพื่อจัดทำแผนงาน ก่อนสรุปงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมได้ในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ขณะนี้กระทรวงการคลัง จะตั้งคณะกรรมการย่อย เป็นคณะทำงานเพื่อสานต่อและติดตามงานจากโครงการดังกล่าวให้เกิดขึ้นโดยเร็ว

ทั้งนี้กระทรวงการคลังพร้อมดึงพันธมิตรเครือข่ายทุกหน่วยงานมาร่วมลงทุนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน มุ่งพัฒนาไปสู่ตลาดออนไลน์ยุคใหม่ การ

สร้างศูนย์กระจายสินค้าในชุมชน นำที่ราชพัสดุเหมาะสม เปิดตลาดประชารัฐให้พ่อค้าแม่ค้านำสินค้าชุมชนมาจำหน่าย นำธนาคารรัฐมาช่วยเติมทุนให้ร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อย

นอกจากนี้กระทรวงการคลังกำลังพัฒนาระบบบิกดาต้าเพื่อบูรณาการข้อมูลนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกตัวอย่างข้อมูลผู้ลงทะเบียนคนจนกว่า 14 ล้านคน จะทำให้เรารู้ข้อมูลด้านการใช้จ่ายทั้งจุดใช้จ่าย สินค้าที่ซื้อ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างวิสาหกิจชุมชน การสร้างตลาดการค้าชุมชนและการสร้างอำนาจการต่อรองในการซื้อสินค้าต่างๆอีกทั้งทำให้เรารู้ข้อมูลด้านแรงงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอาชีพอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

ทั้งนี้จากข้อมูลของเวิลด์แบงก์ที่สำรวจฐานรากพบว่า 40% ของผู้ถูกสำรวจระบุว่าความเป็นอยู่โดยรวมไม่ดีขึ้น ปัญหาความเหลื่อมล้ำยังมี นี่คือนโยบายกำลังเผชิญ ฉะนั้น เราต้องเลือกโมเดลการพัฒนาที่เป็นโมเดลใหม่ๆ คือ เน้นลงทุนไปที่ชุมชน เพื่อสร้างให้คนระดับฐานรากอยู่ดีกินดี ซึ่งจะเป็นฐานสำคัญในการเติบโตของจีดีพีประเทศ

● นำพืชศก.แปลงเป็นพลังงาน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รว.พลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานจะใช้พลังงานเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากความต้องการพลังงานของชุมชนจำนวนมาก ทั้งแก๊สหุงต้ม ไฟฟ้า น้ำมันในการเดินทาง จึงต้องพลิกฟื้นให้เข้ามามีโอกาสเป็นผู้ผลิตโรงไฟฟ้าชุมชนโดยใช้วัตถุดิบในชุมชนมาใช้ผลิต เพื่อแปลงวัตถุดิบมาใช้เป็นสิ่งมีคุณค่า เพื่อใช้เป็นพลังงานชุมชนสำหรับการขนส่ง อย่างเช่น นำปาล์มน้ำมันคุณภาพ กระทรวงพลังงานเตรียมปรับขยับน้ำมันปี 7 เพิ่มเป็นปี 10 เริ่ม 1 ต.ค.นี้ จากนั้นแพร่กระจายทั้งประเทศในเดือน ม.ค.63 ดุดับปาล์มจากระบบได้ 4 แสนตัน ทำให้มันสำปะหลัง อ้อย ถูกนำมาพัฒนาเป็นพลัง

งานทดแทนผลมเป็นแก๊สโซฮอล์เตรียมใช้ปีม ปรตท.เป็นตลาดเชื่อมโยงสินค้าหลังได้ทดลองนำร่องตลาดไทยเด็ด ไปแล้วหลายแห่ง และขยายไปยังปีมบางจาก เป็นช่องทางสร้างตลาดชุมชน

● ธกส.ปล่อยสินเชื่อกเกษตรกร

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ธ.ก.ส. พร้อมนำนโยบายชุมชนอุดมสุข มาพัฒนาชุมชน กำหนดเป้าหมายในการดูแลเศรษฐกิจชุมชน ด้วยการสร้างรายได้สุทธิให้คนในชุมชนระดับฐานรากเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10% รวมถึงต้องมีอัตราการออมเงินไม่น้อยกว่า 10% ของรายได้รวม พร้อมทั้งมีการจัดการเพิ่มมูลค่าผลผลิตหลักทางการเกษตรไม่น้อยกว่า 20% ของปริมาณผลผลิตรวม และมีองค์การการเงินชุมชนที่ได้มาตรฐานภายในชุมชน

ขณะที่มาตรการสินเชื่อจะเน้นให้กับผู้ประกอบการเกษตร ประกอบด้วยสินเชื่อสมาร์ตฟาร์มเมอร์สร้างไทยอัตราดอกเบี้ย MRR มีเป้าหมายปล่อยสินเชื่อให้ได้ 10,000 ล้านบาทในปี 2562 ให้กับผู้ประกอบการ 1 แสนราย ส่วน

ในปี 2563 ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อ 20,000 ล้านบาทให้ผู้ประกอบการจำนวน 200,000 ราย และในปี 2564 มีเป้าหมายปล่อยสินเชื่อ 30,000 ล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการ 300,000 ราย

ส่วนสินเชื่อ SMAEs สร้างไทยส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเกษตรอัตราดอกเบี้ย 4% มีเป้าหมายในปี 2562 จะปล่อยสินเชื่อ 10,000 ล้านบาทจำนวน 10,000 ราย ส่วนปี 2563 ปล่อยสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท จำนวน 20,000 ราย และปี 2564 ปล่อยสินเชื่อ 30,000 ล้านบาท จำนวน 30,000 ราย สินเชื่อวิสาหกิจชุมชนสร้างไทย อัตราดอกเบี้ย 0.01% มีเป้าหมายปีนี้ปล่อยสินเชื่อได้ 10,000 ล้านบาท จากจำนวนวิสาหกิจ 10,000 กลุ่ม ขณะที่ปี 2563 จะปล่อยสินเชื่อ 20,000 ล้านบาทให้กับ 20,000

กลุ่มวิสาหกิจ และในปี 2564 จะปล่อย
สินเชื่อ 40,000 ล้านบาท กับวิสาหกิจ
40,000 กลุ่ม

สำหรับสินเชื่อสหกรณ์การเกษตร
สร้างไทย อัตราดอกเบี้ย 0.01% มีเป้า
หมายปีนี้ปล่อยสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท
จำนวน 1,000 แห่ง ส่วนปี 2563 จะ
ปล่อยสินเชื่อ 20,000 ล้านบาทให้จำนวน
1,200 แห่ง และปี 2564 จะปล่อยสินเชื่อ
30,000 ล้านบาท จำนวน 1,500
แห่ง อีกทั้ง ธ.ก.ส.ยังสนับสนุนเกษตรกร
ปลูกป่าต้นน้ำ 11 จังหวัดภาคเหนือ วงเงิน
กู้ 5,000 ล้านบาท เป้าหมายเกษตรกร
จำนวน 50,000 ราย พื้นที่ 500,000 ไร่
ด้วยการให้อัตราดอกเบี้ยต่ำ 1-3 ปีอีก
คิด MRR-3 เพื่อนำเงินไปปลูกป่าในพื้นที่
ที่กำหนด มีระยะเวลากู้ไม่เกิน 15 ปี

● ออมสินเปิดช่องกู้ 1.5 แสนล้าน

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการ
ธนาคารออมสิน กล่าวว่า ได้
เตรียมสินเชื่อสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน อัตราดอกเบี้ยต่ำ กลุ่มเป้าหมาย
2 ล้านราย โดยเตรียมวงเงินไว้ 1.5 แสน
ล้านบาท เฉลี่ยปล่อยสินเชื่อรายละ
75,000 บาท เช่น สินเชื่อหาบเร่แผง
รอบ 4.0 เงื่อนไขผ่อนปรน เป้าหมาย 1
แสนราย ในวงเงิน 5,000 ล้านบาท สิน
เชื่อสถาบันการเงินประชาชนปล่อยกู้ราย
ละไม่เกิน 10 ล้านบาท สินเชื่อ street
food ปล่อยกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท รวม

ทั้งยังมีสินเชื่อแรงงานเพื่อแก้ไขปัญหา
หนี้ในระบบและสร้างอาชีพเสริม สิน
เชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปล่อยกู้ไม่เกิน
50,000 บาทต่อราย

● กรุงเทพฯ เชื่อมบิ๊กด้าฐานราก

นายพยง ศรีวณิช กรรมการผู้
จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยกล่าวว่าธนา
คารได้เข้าไปสนับสนุนเศรษฐกิจฐาน
รากให้เข้มแข็งผ่านการพัฒนาระบบ
การเงินที่เชื่อมโยงกลุ่มคนฐานรากไป
จนถึงผู้ประกอบการทั่วไปเพื่อนำไปฐาน
ข้อมูลที่จะส่งผ่านให้รัฐบาลนำไปบูรณา
การนโยบายในการดูแลเศรษฐกิจได้

โดยขณะนี้ธนาคารได้เชื่อมโยง
ระบบการเงินผ่านบัตรคนจนกว่า 14.6
ล้านคน และจะเชื่อมโยงกลุ่มผู้เข้าร่วม
โครงการชิมช้อปใช้อีก 10 ล้านคนเชื่อม
ผ่านลูกค้าโมบายแบงค์กิ้งอีก 7 ล้านราย
ร้านค้าธงฟ้า 8.5 หมื่นราย และจะ
ขยายไปสู่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการชิม
ช้อปใช้อีก โดยเมื่อรวมกับร้านธงฟ้า
แล้วจะมีร้านค้าที่เชื่อมโยงระบบการ
เงินกับธนาคารถึง 1.5 แสนราย

สำหรับระบบบิ๊กด้าดังกล่าว
จะทำให้เราเห็นข้อมูลที่จะจัดสรรทรัพยากร
และเชื่อมโยงตั้งแต่ฐานรากถึงผู้
ประกอบการกลุ่มต่างๆ ตั้งแต่เอสเอ็มอี
และโลจิสติกส์ที่จะทำให้ภาครัฐสามารถ
บูรณาการนโยบายการดูแลได้ทั้งระบบ
ทำให้ฐานรากเติบโตอย่างเข้มแข็ง

'กสทช.'รอ'นายกฯ'เคาะกก.ลุย5จี เริ่มแล้วลงชื่อออนไลน์'ชิมช้อปใช้'

เริ่มเปิดลงทะเบียน'ชิมช้อปใช้'แล้ว รอรับ 1 พันไป'กิน-เที่ยว'ใน 14 วัน 'กสทช.'รอนายกฯ เคาะ กก.ระดับชาติขับเคลื่อน 5จี นำร่องลุย 5 ด้าน'เกษตร-อุตสาหกรรม-สาธารณสุข-ขนส่ง-สมาร์ตซิตี้' 'ศักดิ์สยาม'คัดคนนั่ง ปธ.บอร์ด (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

ลุย5จี

เริ่มแล้วลงทะเบียน'ชิมช้อปใช้'

เมื่อวันที่ 22 กันยายน นางสาวสุทธีรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางปิดรับสมัครร้านค้าในโครงการชิมช้อปใช้ไปเมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา พบว่ามีร้านค้าสมัครกว่า 7 หมื่นแห่ง แบ่งเป็นร้านชิม 3 หมื่นแห่ง ร้านช้อป 3 หมื่นแห่ง และร้านใช้ (โรงแรม) 3 พันแห่ง และเมื่อรวมกับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่มีแอปพลิเคชันเงินเติมกว่า 5 หมื่นแห่ง ซึ่งธนาคารกรุงไทยได้อัพเดทเงินเวอร์ชันใหม่ให้อัตโนมัติ และร้านค้าประชารัฐที่ติดตั้ง

เครื่องอีทีซีอีกกว่า 3 หมื่นแห่ง จะมีร้านค้าที่เข้ามามาตรการทั่วประเทศกว่า 1.5 แสนแห่ง นางสาวสุทธีรัตน์กล่าวว่า ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 23 กันยายน เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับเงิน 1,000 บาท ตามมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยว ชิม ช้อป ใช้ของรัฐบาล ซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิตามมาตรการผ่านเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com ระหว่างวันที่ 23 กันยายน-15 พฤศจิกายน 2562 โดยระบบที่เตรียมไว้สามารถรองรับรับลงทะเบียน 1 ล้านคนต่อวัน ต่อเนื่องทุกวันจนกว่าจะครบ 10 ล้านคน

ต้องใช้เงิน1พันบาทภายใน14วัน

นางสาวสุทธีรัตน์กล่าวว่า ประชาชนที่ลงทะเบียนในวันแรกวันที่ 23 กันยายน สามารถ

นำเงิน 1,000 บาท ไปใช้จ่ายท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน ซึ่งต้องใช้จ่ายภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ ส่วนการรับสิทธิคืนเงินจากการใช้จ่าย 15% (แคชแบ็ก) จากเงินใช้จ่ายเพิ่มไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือได้รับเงินคืนไม่เกิน 4,500 บาทนั้น สามารถใช้จ่ายจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

นางสาวสุทธีรัตน์กล่าวว่า ประชาชนที่ลงทะเบียนใช้สิทธิสามารถเข้าไปตรวจสอบและค้นหาตำแหน่งที่เกิดของสถานประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการที่ได้ปักหมุดไว้ทั่วประเทศเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้ทางแอปพเพ่าตั้ง และเว็บไซต์ www.ktb.co.th ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมให้คำแนะนำช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มีปัญหาและข้อสงสัย



มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 23 กันยายน 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15170

หน้า: 1(บนขวา), 8, 9

Col.Inch: 223.65

Ad Value: 346,657.50

PRValue (x3): 1,039,972.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'กสทช.'รอ'นายกช'เคาะกก.ลุย5จี เริ่มแล้วลงชื่อออนไลน์'ชิมช้อปใช้'

เกี่ยวกับข้อมูลการลงทะเบียนประชาชน หรือ การรับสิทธิแอปพเพาตัง โดยสามารถติดต่อ สอบถามและขอคำแนะนำได้ด้วยตนเองในวัน เวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ call center กรมบัญชีกลาง 0-2270-6400 กด 7

คลังย้า5เงื่อนไขได้รับสิทธิ

นางสาวสุทธีรัตน์กล่าวว่า ขอเน้นย้ำในเรื่องของเงื่อนไขและวิธีการรับสิทธิอีกครั้งเพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้เตรียมตัวลงทะเบียน ดังนี้ 1.เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟนที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต และมี e-mail ของตัวเอง 2.ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com ด้วยเบอร์โทรศัพท์ และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และต้องเลือก 1 จังหวัดที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว โดยเป็นจังหวัดใดก็ได้ที่ไม่ซ้ำกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

3.ผู้ลงทะเบียนได้แล้ว รอรับ SMS หรือ e-mail ผลการลงทะเบียนรับสิทธิภายใน 3 วันทำการ 4.จากนั้น ดาวน์โหลด App เป้าตั้งเพื่อใช้สิทธิผ่าน G-Wallet โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทย และเมื่อลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับเงิน 1,000 บาท (G-Wallet 1) โดยไม่ได้รับเป็นเงินสด แต่เป็นจำนวนเงินที่สามารถใช้จ่ายผ่าน App เท่านั้น โดยเมื่อได้รับสิทธิแล้วจะต้องเดินทางไปเที่ยวในจังหวัดที่ลงทะเบียนไว้ ภายใน 14 วันหลังได้รับ SMS (หากเกินเวลาเงินจะถูกดึงกลับ) และหากมีการเริ่มใช้สิทธิแล้วจะสามารถใช้จ่ายเงิน 1,000 บาทต่อไปได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 5.นอกจากการรับเงิน 1,000 บาท (G-Wallet 1) แล้ว ผู้ลงทะเบียนยังสามารถรับเงินคืน (Cash Back) ได้อีกด้วย โดยหากมีการเติมเงินส่วนตัวเพื่อใช้จ่ายผ่าน App เพิ่มเติม (G-Wallet 2) รัฐบาลจะชดเชยเงินคืนให้เป็นจำนวนเท่ากับ 15% ของยอดชำระเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,500 บาทต่อคน เช่น หากใช้จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท จะได้รับเงินคืน 150 บาท หากใช้จ่ายเพิ่ม 1,500 บาท จะได้รับเงินคืน 225 บาท หากใช้จ่ายเพิ่ม 30,000 บาท จะได้รับเงินคืน 4,500 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินคืนที่สูงที่สุดที่จะได้รับ

อุตตมเร่งลุยประชารัฐสร้างไทย

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง กล่าวระหว่างลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ว่า การตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐสร้างไทย จะมีตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (สพว.) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) สภาเกษตรกรแห่งชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถึงต้องดูแลโครงสร้างคณะกรรมการอีกครั้งว่าจะเพิ่มเติมอย่างไร โดยพร้อมดึงกระทรวงต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม พลังงาน ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เกษตรและสหกรณ์ พาณิชย การท่องเที่ยวและกีฬาด้วย

“ยังไม่สรุปชัดว่าใครจะเป็นประธานคณะกรรมการ ต้องขอดูก่อน ซึ่งในส่วนกระทรวงการคลังจะจัดตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อวิเคราะห์ ประเมินผล และติดตามผลงานของโครงการอย่างใกล้ชิด”

นายอุตตมกล่าวต่อว่า รูปแบบการทำงานของประชารัฐสร้างไทยต้องบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ผู้ประกอบการ ร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ด้วยวิถีของชุมชน โดยการทำงานผ่านหน่วยงานที่เข้าร่วม ซึ่งจะนำโจทย์ความต้องการของชุมชนในด้านต่างๆ มาผนวกรวมกับศักยภาพของแต่ละชุมชน อาทิ ด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้าขาย เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่จะช่วยในเรื่องของการแปรรูปการผลิตสินค้าเกษตรชุมชน และสินค้าแปรรูปอื่นๆ ผ่านโครงการ เช่น หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือ CIV และศูนย์ปฏิบัติการอุตสาหกรรม ITC

กสท.ทุ่ม6.5หมื่นล.ช่วยภัยพิบัติ

นายอุตตมกล่าวในฐานะประธานกรรมการ ธ.ก.ส. ระหว่างลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ว่า ในส่วนของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ได้มอบหมาย ธ.ก.ส.พิจารณาให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ หากมีภาระหนี้สินที่มีอยู่กับ ธ.ก.ส.ก็ได้มีมาตรการขยายระยะเวลาชำระหนี้ และพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินที่จำเป็นในครัวเรือน เพื่อป้องกัน การก่อหนี้นอกระบบ ไม่เกินรายละเอียด 50,000

บาท อัตราดอกเบี้ย 0% ในช่วง 6 เดือนแรก และสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูการผลิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น ค่าลงทุนสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โรงเรือนการเกษตร เครื่องมือเครื่องจักรกลที่จะนำมาใช้ในการฟื้นฟูอาชีพ เป็นต้น ไม่เกินรายละเอียด 500,000 บาท ชำระคืนไม่เกิน 15 ปี อัตราดอกเบี้ย MRR-2 หรือเท่ากับ 4.875% ต่อปี รวมวงเงินสินเชื่อเพื่อรองรับมาตรการต่าง ๆ ดังกล่าว จำนวน 6.5 หมื่นล้านบาท

ด.ค.จ่ายประกันรายได้ข้าว-ปาล์ม

นายอภิรักษ์ สุขประชาตรี ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนได้มีการตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตให้กับเกษตรกร คาดว่ามาตรการขับเคลื่อนภายใต้โครงการกล่าวน่าจะทยอยออกมาได้ในลำดับนี้ ในส่วนของ ธ.ก.ส.มีเป้าหมายดูแลเศรษฐกิจชุมชน ด้วยการสร้างรายได้สุทธิให้คนในชุมชนระดับฐานรากให้เพิ่มขึ้น และเพิ่มการออม พร้อมทั้งมีการจัดการเพิ่มมูลค่าผลผลิตหลักทางการเกษตร และมืองค์กรการเงินชุมชนที่ได้มาตรฐานภายในชุมชน

นอกจากนี้ สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและปาล์ม เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ดีในระดับที่เหมาะสม ขณะนี้ ธ.ก.ส. มีความพร้อมดำเนินการจ่ายเงินประกันรายได้ ตามนโยบายภาครัฐ โดยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะได้รับครั้งแรกวันที่ 15 ตุลาคมนี้ และเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มจะได้รับครั้งแรกวันที่ 1 ตุลาคมนี้ ทั้งนี้ เกษตรกรผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรฯ โดยเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างโอนเข้าบัญชี ธ.ก.ส. หากราคาตลาดต่ำกว่าราคารับประกันรายได้ซึ่งมั่นใจได้ว่าไม่น่าจะมีปัญหาการรั่วไหล อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์การจ่ายชดเชยรายได้ทั้งข้าวและปาล์ม ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป อยู่ระหว่างหารือกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเกณฑ์เดิมเมื่อปี 2552 สมัยพรรคประชาธิปัตย์ ยึดจากราคาในบอการจ่ายเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม แต่เกณฑ์ใหม่คาดว่าจะยึดจากราคาตอนเก็บเกี่ยวเลย

นอกจากนี้ ในส่วนของการจ่ายชดเชยประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว คาดว่ารัฐบาลจะจ่ายเฉพาะข้าวเปลือกเจ้า เพราะปัจจุบันราคาอยู่ที่ตันละ 7,000 กว่าบาท ยังต่ำกว่าราคาประกัน

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 23 กันยายน 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15170

หน้า: 1(บนขวา), 8, 9

Col.Inch: 223.65

Ad Value: 346,657.50

PRValue (x3): 1,039,972.50

คลิก: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'กสทช.'รอ'นายกช'เคาะกก.ลุย5จี เริ่มแล้วลงชื่อออนไลน์'ชิมช้อปใช้'

อยู่ที่ต้นละ 10,000 บาท ส่วนข้าวหอมมะลิเก่าและข้าวเหนียว ปัจจุบันราคาอยู่ที่ต้นละ 16,000 บาท และ 17,000 บาท ถือว่ายังสูงกว่าราคาประกันรายได้มาก

โอนหมื่นล.ช่วยต้นทุนชาวนาแล้ว

นายอภิรมย์กล่าวต่อว่า ส่วนการจ่ายเงินสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปี ปีการผลิต 2562/63 อัตรา 500 บาทต่อไร่ สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ ต่อครัวเรือนมีเกษตรกรเป้าหมาย 4.31 ล้านครัวเรือน วงเงินกว่า 2.48 หมื่นล้านบาทนั้น ธ.ก.ส.โอนเงินไปให้ชาวนาแล้ว 1.77 ล้านครัวเรือน เป็นเงินกว่า 1 หมื่น

ล้านบาท หรือคิดเป็น 40% ของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวในปี ปีการผลิต 2562/63 (รอบที่ 1) กับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งรายชื่อในส่วนที่เหลือ กรมส่งเสริมการเกษตร จะทยอยส่งข้อมูลการเพาะปลูกให้ ธ.ก.ส. เพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของโครงการ และเตรียมจ่ายเงินต่อไป โดยมีระยะเวลาการจ่ายเงินตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยกเว้นภาคใต้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

'จรินทร์'นำขายมันเงิน1.8หมื่นล.

นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงการเดินทางไปเยี่ยมชมงานโชนา-อาเซียนเอ็กซ์โป 2019 ที่มณฑลกว่างซีจ้วง นครหนานหนิง ประเทศจีน และเจรจาการค้าว่า สิ่งที่สำคัญเป็นผลสำเร็จ คือการทำข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายมันสำปะหลังของไทยและจีน ซึ่งปกติประเทศไทยจะนำเข้ามันสำปะหลังอยู่แล้วปีละประมาณ 7 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 2 หมื่นล้านบาท แต่เนื่องจากปีที่แล้วเกิดปัญหา จีนจึงนำเข้าได้เพียงแค่ 3 ล้านตัน จึงตั้งใจจะฟื้นตัวเลขเดิม และเป็นข่าวดีที่มีการทำข้อตกลงระหว่างผู้ส่งออกไทยกับผู้ซื้อจีน โดยตนเป็นประธานในการลงนามข้อตกลงเอ็มโอยุ 4 บริษัทใหญ่ เป็นการส่งออกมันเส้น 2.6 ล้านตัน และแบ่งมัน 8 หมื่นตัน มูลค่ารวม 18,000 ล้านบาท จะซื้อขายกันให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี ต้องขอชื่นชมกรมการค้าต่างประเทศ และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ทำงานเชิงรุกบรรลุเป้าหมาย

นายจรินทร์กล่าวว่า สำหรับบริษัทที่ทำข้อตกลงฝ่ายไทย คือบริษัทชัยยง อะกรี คาเจอร์

โซโล จำกัด, บริษัทเอสบี พรีเมียร์ โปรดักส์ โซโล จำกัด, บริษัททองทาบไอ้ก๊ส (1999) จำกัด และบริษัทโชคชัยสตาร์ จำกัด ส่วนฝ่ายจีน คือ บริษัท อาร์ทเวล สำปะหลัง จำกัด, บริษัท กวางซีซินเทียนเตอ จำกัด, บริษัท จินยี่เหมิงกรุ๊ป จำกัด และบริษัทอาร์ทซัน อินเตอร์เนชันแนล มาเก๊า จำกัด

“ตัวเลขมูลค่าการซื้อขายมันสำปะหลัง 18,000 ล้านบาท ตามข้อตกลงครั้งนี้ จะผลักดันราคามันสำปะหลังของเกษตรกรให้สูงขึ้น” นายจรินทร์กล่าว และว่า นอกจากนี้ยังมีการทำข้อตกลงเอ็มโอยุการขายผลไม้โดยฝ่ายไทย 6 บริษัทกับฝ่ายจีน 8 บริษัท และมีข้อตกลงการขายยางพารา ฝ่ายไทย คือ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กับฝ่ายจีน 3 บริษัทใหญ่ และ 1 สมาคมด้วย

พท.ชี้ประชารัฐสร้างไทยผิดทาง

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณีรัฐบาลดำเนินโครงการประชารัฐสร้างไทย ว่า หากมองเชิงหลักการ ถือว่ารัฐบาลเดินในทิศทางที่ดีขึ้น เพราะเริ่มให้ความสำคัญกับฐานรากของระบบเศรษฐกิจที่ถูกละเลยมานาน แต่ถ้าดูรายละเอียดที่เน้นการให้สินเชื่อที่เกี่ยวกับการผลิต ถือว่ายังไม่ใช่คำตอบในเวลานี้ เนื่องจากปัจจุบันปัญหาของไทยไม่ได้อยู่ที่ผู้ประกอบการไม่มีทุน แต่อยู่ที่พวกเขาไม่ยอมผลิตเพราะผลิตไปก็ไม่มีคนซื้อ จึงไม่ได้ต้องการลงทุนเพิ่ม เพราะกำลังซื้อของประเทศอ่อนแออย่างมาก ดังนั้นการใช้งบประมาณเพื่อกระตุ้นด้านอุปทาน ทำให้เกิดอุปทานเทียม โดยที่ความพร้อมด้านอุปสงค์ไม่มี การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในขณะที่กำลังซื้อไม่พร้อมใครจะกู้มาลงทุน

นายเผ่าภูมิกกล่าวว่า แนวทางที่ถูกต้องควรแบ่งการใช้งบประมาณเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ในช่วงที่กำลังซื้อหดตัวอย่างในปัจจุบัน งบประมาณส่วนใหญ่ต้องมุ่งสร้างอุปสงค์ให้เกิดขึ้น ให้ประชาชนมั่นใจในรายได้ในอนาคต จนเกิดกำลังซื้อ การลงทุนภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นหัวเชื้อของการลงทุนภาคเอกชน การลดภาระด้านภาษีช่วยให้รายได้ส่วนบุคคลสุทธิเพิ่มขึ้น การใช้งบประมาณเพื่อสร้างอุตสาหกรรมบริการเป็นแหล่งรายได้ที่ลงทุนไม่เยอะ แต่สร้างผลตอบแทนเร็ว การสร้างระบบสวัสดิการ รวมทั้ง

การสร้างความยืดหยุ่นในตลาดแรงงาน

นายเผ่าภูมิกกล่าวว่า ระยะที่ 2 ช่วงที่อุปสงค์เริ่มฟื้นตัว แต่ยังไม่ค่อยขยับประมาณ ควรเริ่มเข้ามาสนับสนุนด้านอุปทาน แต่ยังไม่ใช้เวลาของการสนับสนุนสินเชื่อ แต่ควรสนับสนุนให้ผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้าในราคาถูกลง เช่น ปรับลดภาษีนิติบุคคล สนับสนุนปัจจัยการผลิต สนับสนุนด้านต้นทุน รวมทั้งด้านเชื้อเพลิง เป็นต้น และระยะที่ 3 เมื่อธุรกิจเริ่มเพิ่มกำลังการผลิต จนใกล้เคียงศักยภาพการผลิต จึงเป็นเวลาที่รัฐบาลจะสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการลงทุนใหม่ๆ เพราะในระยะนี้ผู้ผลิตอยากลงทุนเพิ่ม เพราะผลิตแล้วมีคนซื้อมีกำไร แต่สิ่งที่รัฐบาลกำลังทำ คือใช้งบประมาณจำนวนมากทำในระยะที่ 3 ทั้งๆ ที่ปัจจุบันอยู่ในระยะที่ 1 จึงเป็นการใช้งบประมาณที่ไม่เหมาะสม

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 8

ลุย5จี

ศักดิ์สยามคัดปร.บอร์ด'รศก.'

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้ลงนามเห็นชอบรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมไปดำรงตำแหน่งประธานบอร์ดรัฐวิสาหกิจที่ลาออกไปก่อนหน้านี้ พร้อมทั้งส่งรายชื่อดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อรอพิจารณาอนุมัติแล้วประกอบไปด้วย ประธานบอร์ดการทำเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (รฟม.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ส่วนบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. และบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ก็มีการอนุมัติรายชื่อผู้ที่จะมาลงในบอร์ด เพื่อทดแทนบอร์ดที่ลาออก และครบกำหนดวาระไปก่อนหน้านี้ แต่ยังไม่เป็นการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ เนื่องจากองค์กรดังกล่าวอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จึงต้องรอให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติอย่างเป็นทางการ

'สราวุธ'จ่อนั่งคุม'รฟม.'

นายศักดิ์สยามกล่าวอีกว่า บอร์ดการทาง

พิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ที่ปัจจุบันยังเว้นว่างอยู่ ขณะนี้ยังไม่มีการแต่งตั้ง เนื่องจากต้องการรอให้กระบวนการแก้คดีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประเด็นของผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติข้อพิพาทระหว่าง กทพ. และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบีอีเอ็ม แล้วเสร็จก่อน ปัจจุบันทราบว่าเรื่องการแก้คดี ครม. ถูกเสนอไปยังสำนักเลขาธิการ ครม. รอบรรจุวาระแล้ว ในส่วนของแนวทางยุติข้อพิพาท ที่ผ่านมาคณะทำงานที่มีนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน ได้พิจารณาแนวทางนำเสนอมาที่ตน ซึ่งเบื้องต้นมองว่าแนวทางดังกล่าวมีแนวทางออกที่เหมาะสม ยืนยันว่าเรื่องนี้จะได้ข้อสรุปที่ดี และเป็นแนวทางที่มีประโยชน์ต่อประชาชน

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมระบุว่า รายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมไปดำรงตำแหน่งประธานบอร์ดรัฐวิสาหกิจที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอไปนั้น เบื้องต้นพบว่านายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคม ว่าที่อธิบดีกรมการขนส่ง (ขบ.) ได้รับเลือกให้ไปดำรงตำแหน่งประธานบอร์ด กทพ. ขณะที่นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมขนส่งทางราง (ขร.) ว่าที่อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เป็นประธานบอร์ด รฟม. ส่วนนายวิทยา ยาม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ที่ก่อนหน้านี้ได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) จะไปนั่งเป็นประธานบอร์ด ขสมก. ขณะเดียวกันยังพบว่าตำแหน่งประธานบอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ที่ปัจจุบันมีนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน และอยู่ระหว่างเตรียมยื่นหนังสือลาออก ขณะนี้มีการวางตัวนายพิศักดิ์ จิตวิริยะวาทิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม รวมทั้งนายชยธรรม์ พรหมศร ไปนั่งเป็นประธานบอร์ด รฟท.

'สุริยะ'เร่งสอน.จ่าย3พันล้าน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อชื้อปัจจัยการผลิตของฤดูกาลผลิตปี 2561/62 ในอัตราตันอ้อยละไม่เกิน 50 บาท วงเงินรวม 6,500 ล้านบาท ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้แทนเกษตรกรชาวไร่อ้อย จากสมาคมเพื่อเกษตรกรภาคตะวันออก ชลบุรี สมาคมชาวไร่อ้อยสี่แคว สมาคมชาวไร่อ้อยเขต 11 นครสวรรค์ สมาคมชาวไร่อ้อยเขต 5 สิงห์บุรี และสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 7 กาญจนบุรี เข้าพบ จึงสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อชื้อปัจจัยการผลิตของฤดูกาลผลิตปี 61/62 ในอัตราตันอ้อยละไม่เกิน 50 บาท วงเงินรวม 6,500 ล้านบาท ให้ถึงมือชาวไร่อ้อยภายในเดือนกันยายนนี้ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวไร่อ้อย โดยเฉพาะชาวไร่อ้อยรายเล็กให้นำเงินส่วนนี้ไปลงทุนในการประกอบอาชีพ

นายสุริยะกล่าวว่า ชาวไร่อ้อยได้ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมช่วยเหลือเรื่องราคาอ้อยฤดูกาลผลิตปี 2562/63 ที่ประมาณการราคาอ้อยไว้ตันละไม่เกิน 700 บาท ต่ำกว่าต้นทุนการเพาะปลูกของชาวไร่อ้อยที่อยู่ประมาณ 1,00 กว่าบาท และเสนอขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามมาตรการอ้อยไฟไหม้ จากที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติมาตรการแก้ไขปัญหาลอไฟไหม้ ตั้งเป้าหมายให้การเผาอ้อยต้องหมดไปจากประเทศไทยภายใน 3 ปี หรือในปี 2565 เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ราคาอ้อยตกต่ำทำให้ชาวไร่อ้อยไม่มีเงินทุนไปซื้อรถตัดอ้อยที่มีราคาสูงได้ประกอบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานตัดอ้อยสด

นายสุริยะกล่าวว่า ชาวไร่อ้อยได้ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมช่วยเหลือเรื่องราคาอ้อยฤดูกาลผลิตปี 2562/63 ที่ประมาณการราคาอ้อยไว้ตันละไม่เกิน 700 บาท ต่ำกว่าต้นทุนการเพาะปลูกของชาวไร่อ้อยที่อยู่ประมาณ 1,00 กว่าบาท และเสนอขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามมาตรการอ้อยไฟไหม้ จากที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติมาตรการแก้ไขปัญหาลอไฟไหม้ ตั้งเป้าหมายให้การเผาอ้อยต้องหมดไปจากประเทศไทยภายใน 3 ปี หรือในปี 2565 เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ราคาอ้อยตกต่ำทำให้ชาวไร่อ้อยไม่มีเงินทุนไปซื้อรถตัดอ้อยที่มีราคาสูงได้ประกอบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานตัดอ้อยสด

ก.พลังงานจ่อเลิกโซฮอลล์91

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงแผนบริหารจัดการน้ำมันชนิดต่างๆ ว่า หลังจากที่มีมติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน (กพข.) เห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแนวทางส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลเพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันปาล์มดิบ (ซีพีโอ) ของประเทศในการทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงด้วยการขยายส่วนต่างราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี10 ให้ต่ำกว่าบี7 ที่ 2 บาทต่อลิตร และลดส่วนต่างราคาขายปลีกน้ำมันบี20 ให้ต่ำกว่าน้ำมันบี7 ที่ 3 บาทต่อลิตรมีผล 1 ตุลาคม 2562 พร้อมกับกำหนดการบังคับใช้บี10 เป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเกรดพื้นฐานเริ่ม 1 มกราคม 2563 และให้บี7 และบี20 เป็นน้ำมันทางเลือกแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะมาพิจารณาน้ำมันกลุ่มเบนซินที่เกี่ยวข้องกับเอทานอลว่าจะดำเนินการส่งเสริมอย่างไรที่จะให้รายได้มั่นคงถึงมือเกษตรกร คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินสิ้นปีนี้

“เรื่องของการยกเลิกการใช้แก๊สโซฮอลล์ 91

แล้วให้น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ 20 มาเป็นน้ำมันพื้นฐานแทนหรือไม่ จะพยายามให้แล้วเสร็จเห็นภาพชัดในสิ้นปีนี้ว่าที่ สุดแล้วน้ำมันของไทยจะเหลือกี่ประเภท แต่ยอมรับว่าปัจจุบันอาจจะมีมากเกินไป” นายสนธิรัตน์กล่าว

เอกชนหนุนใช้20แทนโซฮอลล์91

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ที่ปรึกษาสมาคมการค้าและผู้ผลิตเอทานอลไทย กล่าวว่า แม้ว่าสมาคมไม่เห็นด้วยกับการปรับลดเป้าหมายดังกล่าวแต่หากรัฐยังคงยืนยันกับนโยบายนี้ ก็คงต้องปฏิบัติตาม แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องการเห็นคือการยกเลิกแก๊สโซฮอลล์ 91 ให้เร็วที่สุดเพื่อสนับสนุนให้ใช้ 20 (เบนซินผสมเอทานอล 20%) เป็นน้ำมันพื้นฐานหลักและที่เหลือเป็นพลังงานทางเลือกเช่นเดียวกับบี10 เพื่อเพิ่มการใช้เอทานอลที่ผลิตจากอ้อย และมันสำปะหลัง

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ที่ปรึกษาสมาคมการค้าและผู้ผลิตเอทานอลไทย กล่าวว่า แม้ว่าสมาคมไม่เห็นด้วยกับการปรับลดเป้าหมายดังกล่าวแต่หากรัฐยังคงยืนยันกับนโยบายนี้ ก็คงต้องปฏิบัติตาม แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องการเห็นคือการยกเลิกแก๊สโซฮอลล์ 91 ให้เร็วที่สุดเพื่อสนับสนุนให้ใช้ 20 (เบนซินผสมเอทานอล 20%) เป็นน้ำมันพื้นฐานหลักและที่เหลือเป็นพลังงานทางเลือกเช่นเดียวกับบี10 เพื่อเพิ่มการใช้เอทานอลที่ผลิตจากอ้อย และมันสำปะหลัง

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ที่ปรึกษาสมาคมการค้าและผู้ผลิตเอทานอลไทย กล่าวว่า แม้ว่าสมาคมไม่เห็นด้วยกับการปรับลดเป้าหมายดังกล่าวแต่หากรัฐยังคงยืนยันกับนโยบายนี้ ก็คงต้องปฏิบัติตาม แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องการเห็นคือการยกเลิกแก๊สโซฮอลล์ 91 ให้เร็วที่สุดเพื่อสนับสนุนให้ใช้ 20 (เบนซินผสมเอทานอล 20%) เป็นน้ำมันพื้นฐานหลักและที่เหลือเป็นพลังงานทางเลือกเช่นเดียวกับบี10 เพื่อเพิ่มการใช้เอทานอลที่ผลิตจากอ้อย และมันสำปะหลัง

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ที่ปรึกษาสมาคมการค้าและผู้ผลิตเอทานอลไทย กล่าวว่า แม้ว่าสมาคมไม่เห็นด้วยกับการปรับลดเป้าหมายดังกล่าวแต่หากรัฐยังคงยืนยันกับนโยบายนี้ ก็คงต้องปฏิบัติตาม แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องการเห็นคือการยกเลิกแก๊สโซฮอลล์ 91 ให้เร็วที่สุดเพื่อสนับสนุนให้ใช้ 20 (เบนซินผสมเอทานอล 20%) เป็นน้ำมันพื้นฐานหลักและที่เหลือเป็นพลังงานทางเลือกเช่นเดียวกับบี10 เพื่อเพิ่มการใช้เอทานอลที่ผลิตจากอ้อย และมันสำปะหลัง

กสทช.ร่อนนายกฯเคาะกก.ลุย5G

นายฐากร ตันนทสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า หลังจากรายงานผลการประชุมผู้ว่าฯกับดูแลด้านโทรคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน หรือการประชุมอาเซียนเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียน (เอทีอาร์ซี) และความคืบหน้าการดำเนินการ 5G ในภูมิภาคอาเซียน ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งได้เสนอให้รัฐบาลจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G ระดับชาติในทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันการขับเคลื่อน 5G ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมแล้วนั้น ขณะนี้ คณะทำงานของนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างรวบรวม

ข้อมูล โดยได้สอบถามถึงแนวคิดในการนำเสนอให้มีการจัดตั้งคณะทำงานดังกล่าว รวมถึงพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G ว่า จะมอบหมายให้หน่วยงานใดเข้ามามีบทบาทในการดำเนินการบ้าง

นายฐากรกล่าวว่า ได้เสนอให้คณะกรรมการขับเคลื่อน 5G ระดับชาติ มีคณะทำงาน 10-15 คน ประกอบด้วยหน่วยงาน เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น เพราะ 5G จะเกิดประโยชน์อย่างมากในหลายอุตสาหกรรม จึงจำเป็นต้องตั้งหน่วยงานที่จะได้รับประโยชน์ เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดัน ทั้งนี้ มองว่าการจัดตั้งคณะทำงานชุดใหญ่ จะทำให้การทำงานไม่คล่องแคล่ว ส่งผลให้การขับเคลื่อนเป็นไปด้วยความล่าช้า

ซึ่งหากการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน

5G ระดับชาติ ผ่านการเห็นชอบ เมื่อ กสทช.จัดการประมูลคลื่นความถี่ และคลื่นความถี่พร้อมใช้งาน แต่ละหน่วยงานอาจต้องนำเสนอว่าจะนำ 5G ไปใช้งานในด้านใดบ้าง ซึ่งจะทำให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โอเปอเรเตอร์) สามารถลงทุนขับเคลื่อนได้อย่างตรงจุด

“มองว่าการผลักดันให้ 5G เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศเป็นเรื่องยาก ฉะนั้น จึงควรเริ่มจาก 5 ภาคส่วน (เซ็กเมนต์) ที่สำคัญๆ ก่อน ได้แก่ ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การสาธารณสุข การขนส่ง และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (สมาร์ทซิตี้) เพื่อให้ 5G เข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาและลดต้นทุนในแต่ละภาคส่วนได้ก่อน ตีกว่าจะรอให้เกิดขึ้นพร้อมกัน ซึ่งก็จะรอกันไปกันมา” นายฐากรกล่าว

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 23 กันยายน 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6435

Col.Inch: 194.52 Ad Value: 342,355.20

หน้า: 1(ล่าง), 16

PRValue (x3): 1,027,065.60 ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: ฝนตกยาวถึง26ก.ย.



■ ชุบน้ำท่วม ■ พุทธศาสนิกชนนำข้าวสารอาหารแห้งร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 10,000 รูป มอบทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ตลาดนัดคลองถม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (รูปล่าง) เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมสะพานที่ข้ามระหว่างหมู่บ้านบุพราหมณ์กับหมู่บ้านวังหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี หลังถูกน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พัดถล่ม เมื่อวันที่ 22 ก.ย.



อุตุฯชี้อากาศยังแปรปรวนหนัก ฝนตกยาวถึง26ก.ย.

‘อัคริน’ลุยตรวจระบายน้ำกรุง
รัฐทุ่ม2หมื่นล.ช่วยแล้งน้ำท่วม

อุตุฯ เตือน กลาง-เหนือ-อีสาน อากาศแปรปรวนฝนหนักถึง 26 ก.ย. “อัคริน” ลุยตรวจระบายน้ำกรุง ล้นฝนไม่เกิน 100 มม.รับมือได้ ขณะที่รัฐทุ่มเยียวยาชาวบ้านน้ำท่วม สมว.คลังไปขอนแก่นคิกออฟอุดหนุนปลูกข้าว 2.5 หมื่นล. ส่วนได้ค่าฝุ่นพิษเกิน 3 จังหวัด **อ่านต่อหน้า 16**

อากาศแปรปรวน

วันที่ 22 กันยายน ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่ 13 หัวข้อ “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 26 กันยายน 2562)” มีเนื้อหาระบุว่า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวน โดยมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 23-26 กันยายน ประเทศไทยตอนบนมีปริมาณฝนลดลง และอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส โดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคเหนือและภาคกลางตอนบนจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากสภาพอากาศแปรปรวนที่มีฝนตกหนักและอุณหภูมิลดลงในช่วงเวลาดังกล่าว และดูแลรักษาสุขภาพในระยะนี้ไว้ด้วย

จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง กับมีลมกระโชกแรง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี, ภาคกลาง : ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม สุพรรณบุรี อุทัยธานี ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล, ภาคตะวันออก : นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด และภาคใต้ : เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง และพังงา

ทั้งนี้ เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนล่าง รวมทั้งภาคกลางตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศแปรปรวน โดยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับลมกระโชกแรงสำหรับในช่วงวันที่ 23-26 กันยายน บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนนี้ จะแผ่ปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางของประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีปริมาณฝนลดลง และอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา

อย่างใกล้ชิด และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ กรมอุตุนิยมวิทยา <http://www.tmd.go.th> หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

● “อัครวิ” ยันตรวจสอบระบายน้ำกรุง

ด้าน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) พร้อมด้วย สำนักระบายน้ำ กทม. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบระบายน้ำที่แก้มลิงบึงรังเข้ ถนนบางขุนเทียนชายทะเล, สถานีสูบน้ำคลองพระยาธรรมศรี, สถานีสูบน้ำคลองสนามชัย และสถานีสูบน้ำพระโขนง เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกซึ่งตกสะสมต่อเนื่องติดต่อกันหลายวัน หลังลงพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ผ่านมา ไม่พบปัญหา ทั้ง 4 จุดมีการพร่องน้ำให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 1 เมตร เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักเกิน 100 มิลลิเมตร(มม.) สำหรับเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็น 1 ใน 14 จุดเสี่ยงปริมาณฝนตกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา มากถึง 134 มม.ถือว่าตกหนักมาก ระดับน้ำในคลองและแก้มลิงบึงรังเข้ สถานีสูบน้ำคลองพระยาธรรมศรี ถือว่ายังรับมือได้ยังไม่กระทบกับพื้นที่ถนนพระราม 2 ส่วนอีกจุดอ่อนไหวที่น้ำท่วม คือ หนองวัดศรีเอี่ยม ถนนศรีนครินทร์ ซึ่งเป็นที่ลุ่มแอ่งกระทะ ทางกทม.ได้ประสานไปยังกระทรวงคมนาคมเพื่อถมถนนขึ้นอีกเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาว อย่างไรก็ตาม 2 ปีที่ผ่านมา กทม.ได้เพิ่มเครื่องสูบน้ำในพื้นที่เสี่ยงทำให้ลดภาวะน้ำท่วมได้มาก

ผู้ว่า กทม. ย้ำว่า หากวันจันทร์นี้จะเกิดฝนถล่มกรุงเทพฯ ยืนยันท่วมไม่เกิน 1 ซม.แน่นอน พร้อมฝากถึงประชาชนว่า กทม.พยายามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง การจราจรติดขัด มั่นใจว่าหากฝนตกในปริมาณไม่เกิน 70-80 มม. ระบายได้ทัน แต่หากตกเกิน 100 มม. น้ำอาจจะระบายช้า แต่ไม่ท่วมนาน 4-5 ชม.เหมือนที่แล้่วๆ มาแน่นอน

● 4เขื่อนหลักรองรับน้ำได้อีกมาก

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในลุ่มเจ้าพระยาในปัจจุบัน มีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่ง จากการเฝ้าระวังพบว่า มีฝนตกหนักในบางพื้นที่ แต่ไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจาก 4 เขื่อนหลักของลุ่มเจ้าพระยา คือ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนฯ และเขื่อนป่า

สักชลสิทธิ์ ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกจำนวนมาก รวมทั้งแก้มลิงธรรมชาติที่เตรียมไว้รองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกท้ายเขื่อน ยังมีน้ำไหลเข้าไม่มาก ในภาพรวมยังอยู่ในสถานการณ์ปกติ

นอกจากนี้ กรมชลประทานได้มีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการมายัง สทนช. ถึงการปรับเกณฑ์การระบายน้ำจาก 3 เขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนสิริกิติ์ ปรับเพิ่มการระบายช่วงวันที่ 16-22 กันยายน จากวันละ 3 ล้าน ลบ.ม. เป็น 4.5 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนฯ ปรับเพิ่มการระบายช่วงวันที่ 18-22 กันยายน จากเฉลี่ยวันละ 0.43 ล้าน ลบ.ม. เป็น 1.29 ล้าน ลบ.ม. และเขื่อนป่าสักฯ ปรับเพิ่มการระบายช่วงวันที่ 16-22 กันยายน จากวันละ 0.23 ล้าน ลบ.ม. เป็น 0.86 ล้าน ลบ.ม. เพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค และระบบนิเวศให้แก่พื้นที่ท้ายน้ำ โดย สทนช.ได้เน้นย้ำการระบายน้ำจะต้องคำนึงถึงฝนที่ตกในพื้นที่ด้านท้ายประกอบด้วย

● ภาครัฐเร่งช่วยชาวบ้านเขื่อนน้ำท่วม

ขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยที่ จ.อุบลราชธานี นายสมิทธิพันธ์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน นายนิรุต เทิดธรรมพิบูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ ปตท. และนายเจริญชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ. ร่วมกันรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี

จากนั้น นายสมิทธิพันธ์ พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือชาวอำเภอมารินชำราบ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ยังมีน้ำท่วมขังบางจุดปริมาณน้ำยังสูงและไหลเชี่ยว โดยจุดแรกคือ บริเวณหอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ ต.คำน้ำแซบ โดยชาวบ้านในพื้นที่ ต.คำน้ำแซบ ออกมารับถุงยังชีพกว่า 500 คน ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวประชาชนไม่สามารถออกไปขอรับความช่วยเหลือนอกพื้นที่ได้ เนื่องจากเส้นทางถูกตัดขาดทั้งหมด จุดที่สอง ที่หอประชุมเทศบาลเมืองวารินชำราบ มีชาวบ้านในเขตเทศบาลและใกล้เคียงมารับถุงยังชีพกว่า 1,500 คน

ต่อมาคณะของนายสมิทธิพันธ์ได้ลงเรือออกเยี่ยมผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในบ้านเรือนบริเวณชุมชนเกตุแก้วและชุมชนกุฎปลาขาวซึ่งบางจุดน้ำท่วมสูงเกือบถึงหลังคา มีประชาชนออกมาโบกมือทักทายและขอความช่วยเหลือ

● สนธิรัตนลุยอุบลฯเตรียมแผนฟื้นฟู

นายสนธิรัตน์ เปิดเผยว่า สั่งการให้สำรวจ และประเมินความเสียหายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงพลังงาน เพื่อเตรียมทำแผนฟื้นฟูและเยียวยาพี่น้องประชาชนในระยะยาวภายหลังจากน้ำลดต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจสายส่งกำลังแรงสูง ถึงบรรจุน้ำมันในแต่ละบั้งที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังเป็นเวลานาน การประสานเครือข่ายสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่เพื่อตระเวนออกซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้นให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

“นายกฯ และครม. รับทราบถึงความเดือดร้อนของพี่น้องเป็นอย่างดี ท่านทุกฝ่าย พวกผมก็จับปัด วันนั้นเห็นแล้วว่าพี่น้องเรายังมีกำลังใจดี พวกผมก็หมั่นมาติดตามทำงาน เราจึงไม่มีเวลาได้ถ่ายภาพออกสื่อเหมือนคนอื่นๆ การที่ฝ่ายค้านลงมาช่วยพี่น้องด้วยถือเป็นเรื่องดี เพราะเป้าหมายของรัฐบาลเราต้องการให้พวกท่านหันมาช่วยกันโดยเร็วและยั่งยืน พื้นที่น้ำลดแล้วขอให้สำรวจดูว่ามีสินค้าโอท็อปหรือพืชผลการเกษตรที่ไม่เสียหาย ขอให้มาแจ้งพลังงานจังหวัด เพื่อช่วยกระจายไปขายในบั้ง ปตท. ทั่วประเทศ เพื่อที่จะได้มีเงินมีทองใช้สอยบ้าง” นายสนธิรัตน์กล่าว

● เอลิมชัยสำรวจเจเสียหาย 3.3 ล้านไร่

วันเดียวกัน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว. เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ จ.อุบลราชธานี ว่า ในวันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจ จ.อุบลราชธานี มีฝนตกหนักและหนักมาก ตั้งแต่ วันที่ 29 สิงหาคม ถึงปัจจุบัน มีผลกระทบต่อนเกษตรกร ได้แก่ 1.ด้านพืช มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน 639,556 ไร่ โดยแบ่งเป็น ข้าว 532,945 ไร่ พืชไร่ 97,708 ไร่ และพืชสวน และอื่นๆ 8,903 ไร่ เกษตรกรจำนวน 83,346 ราย 2.ด้านปศุสัตว์ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับผลกระทบ จำนวน 5,323 ราย 3.ด้านประมง เกษตรกรประมงได้รับผลกระทบ จำนวน 4,990 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 6,561 ไร่ กระชัง 18,080 ตร.ม.

สำหรับผลกระทบด้านการเกษตร จำนวน 25 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ แพร่ น่าน พิจิตร พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม มหาสารคาม ยโสธร มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนครหนองคาย อำนาจเจริญ

อุตรธานี อุบลราชธานี และกระบี่ จำนวนเป็นด้านพืช 24 จังหวัด เกษตรกร 536,939 ราย พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 3,361,168 ไร่ มีพื้นที่เสียหายสิ้นเชิง 501,886 ไร่ แบ่งเป็นข้าว 490,644 ไร่ พืชไร่ 10,516 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 726 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 559.36 ล้านบาท ด้านประมง 24 จังหวัด เกษตรกร 30,369 ราย พื้นที่เลี้ยงสัตว์คาดว่าจะเสียหาย 30,773 ไร่ มีพื้นที่เสียหายสิ้นเชิงรวม 2,433 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 39.39 ล้านบาท และด้านปศุสัตว์ 17 จังหวัด เกษตรกร 46,180 ราย สัตว์ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย 1,864,520 ตัว ทั้งนี้ได้เร่งให้สำรวจความเสียหาย เพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินทดรองราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เกิดภัย

● อดตมคิกออฟเงินอุดหนุน 2.5 หมื่นล.

ด้านนายอดตม สาวนายน รมว.คลัง พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้มอบสินไหมประกันภัยข้าวนาปี และถุงยังชีพให้แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ที่ที่ว่าการอำเภอน้ำฝั้น จ.ขอนแก่น โดยมีผู้ประสบภัยกว่า 1,000 คน ต้อนรับ

นายอดตม กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีเห็นความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติ ที่ปีนี้ประสบทั้งภัยแล้งและน้ำท่วม สำหรับการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรสามารถดำรงชีพอยู่ได้ ช่วยลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นและให้เกษตรกรมีกำลังใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ขณะนี้ได้ให้ ธ.ก.ส. และกรมบัญชีกลาง จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 62/63 ไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ วงเงิน 25,000 ล้านบาท สำหรับวันนี้เป็นงวดแรกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม โดย ธ.ก.ส.ได้รับรายชื่อเกษตรกรที่จะได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว มีประมาณ 2 ล้านราย และจะทยอยโอนเงินช่วยเหลือค่าปลูกข้าวเข้าบัญชี ธ.ก.ส.ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวภายใน 3 วันให้เสร็จสิ้น นอกจากนี้ ในส่วนของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติก็ขอให้ ธ.ก.ส.พิจารณาช่วยเหลือทั้งระยะเร่งด่วน และระยะยาว

ทั้งนี้ระยะเร่งด่วนให้การช่วยเหลือมอบถุงยังชีพ สนับสนุนศูนย์อพยพ ส่วนระยะ

ยาวพิจารณาขอเงินช่วยเหลือทั้งเรื่องการซ่อมแซมบ้าน เครื่องมือเกษตร และข้าวของเครื่องใช้ในครอบครัว และด้านภาระหนี้สินที่มีอยู่อยู่กับ ธ.ก.ส. ให้มีมาตรการขยยะเวลาการชำระหนี้และพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินที่จำเป็นในครอบครัว เพื่อป้องกันการก่อหนี้ในระบบไม่เกินรายละเอียด 5 หมื่นบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ในช่วง 6 เดือนแรก และสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น ค่าลงทุนซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและเครื่องมือเครื่องจักรที่นำมาใช้ในกาฟื้นฟูอาชีพรายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท ชำระไม่เกิน 15 ปี รองรับวงเงินสินเชื่อรองรับมาตรการต่างๆ จำนวน 6 หมื่นล้านบาท

● ประกักรเยี่ยมเกษตรกรร้อยเอ็ด

ส่วนนายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจชาวร้อยเอ็ดผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่โรงเรียนเสลภูมิวิทยาคม และมอบถุงยังชีพ อาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกร รวมถึงพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 3 แสนกว่าไร่

นายประภัตร กล่าวว่า หลังน้ำลดแล้วรัฐบาลจะเร่งทำแผนฟื้นฟูทั้งระยะสั้นและระยะยาวช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ สิ่งแรกต้องเร่งจัดหาแหล่งน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง โดยจะดำเนินการหาบ่อบาดาล เพื่อให้ทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ได้ พร้อมส่งเสริมให้ปลูกพืชระยะสั้น ทำเงินเร็ว เช่น ถั่วเขียว ข้าวโพด โดยรัฐบาลจะแจกเมล็ดพันธุ์ฟรี ร่วมกับประกันราคาผลผลิต ป้อนโรงงานอาหารสัตว์ที่ขาดวัตถุดิบ ส่วนแผนระยะยาว รัฐบาลจะส่งเสริมโครงการโคกจานตัว โดยของเงิน ธ.ก.ส. ให้ตามโครงการโคกจานตัว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำลด

● หมอกควันได้ 3 จว. ค่าเกินพีเอ็ม 2.5

สำหรับสถานการณ์หมอกควันพิษในภาคใต้ นั้น นายธัญชัย วรรณสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สงขลา เปิดเผยว่า สภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ยังคงได้รับผลกระทบจากหมอกควันไฟป่าบนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ทำให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือพีเอ็ม 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในหลายจังหวัดยังเกินจากค่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อยู่ที่ 79 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จากวานนี้อยู่ที่

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 23 กันยายน 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6435

หน้า: 1 (ล่าง), 16

Col.Inch: 194.52 Ad Value: 342,355.20

PRValue (x3): 1,027,065.60 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ฝนตกยาวถึง26ก.ย.

62 ไมโครกรัม ขณะที่ อ.เมือง จ.สตูล 66 ไมโครกรัมฯ และ จ.ตรัง วันนี้เป็นวันแรกที่ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน อยู่ที่ 52 ไมโครกรัมฯ ส่วน จ.ยะลา ก่อนหน้านั้นเกินมาตรฐานวันนี้อยู่ที่ 39 ไมโครกรัมฯ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง

นายธนัญชัย กล่าวด้วยว่า ขณะเดียวกันการตรวจสอบภาพถ่ายทางดาวเทียมพบจุดความร้อนเพิ่มมากขึ้นเป็น 530 จุด จากวานนี้ 467 จุด อีกทั้งทิศทางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดเข้าสู่ภาคใต้ของไทยจะทำให้ฝุ่นควันพัดเข้ามาเพิ่มขึ้น ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละออง



เยียวยา น้ำท่วม ทุ่ม2.4หมื่นล.

▲ลุยช่วย...นายบดินทร์ บรรลือฤทธิ์ ตารานักแสดงรุ่นใหญ่ พร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู เบิกเงินสดที่ได้รับบริจาคจากคนไทยทั่วประเทศ ลงพื้นที่ไปตระเวนมอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ อ.วารินชำราบ และในเทศบาลนครอุบลฯ จ.อุบลราชธานี

‘รมต.’ลุยอีสาน! ช่วยผู้ประสบภัย ศรีราชาฝนถล่ม

รัฐบาลทุ่มอีก 2.4 หมื่นล้าน ตามมาตรการฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำท่วม สนับสนุนต้นทุนการผลิตให้ชาวนาปลูกข้าว นาปีไร่ละ 500 บาท เผยสร้างรายได้เร่งด่วนภายใน 120 วัน ทั้งแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวกว่า 2 หมื่นตัน ปลอ่ยกู้เสียงโคเนื้อ รายละ 1.2 แสนบาท ◆ [อ่านต่อหน้า 13](#)

น้ำท่วม □ ต่อจากหน้า 1

แถมกรมประมงนำพันธุ์ปลา-กุ้ง มาปล่อยให้จับฟรีเป็นรายได้เสริม “เฉลิมชัย-ประภัตร” ลงซบน้ำตาชาวอีสาน ระดมผลักดันแก้วิกฤติภัยภายใน 29 ก.ย. ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไม่มีน้ำกิน คลังพร้อมเร่งคืนสารพัดแท็กเกษตรเชยเยียวยาน้ำท่วม ด้าน “สนธิรัตน์” ลงพื้นที่อุบลฯมอบถุงยังชีพส่วน “อุตตม” ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น ขณะที่ อ.ศรีราชาเจอพายุฝนถล่ม-น้ำท่วมถนนสุขุมวิท 50 ซม. เมื่อวันที่ 22 ก.ย.ที่ จ.อุบลราชธานี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนพ่อค้าแม่ค้า ที่ตลาดเทศบาลเมืองอุบลราชธานี และศูนย์อพยพ

สะพาน 100 ปี ต่อจากนั้นขึ้นเสลิกอปเตอร์ไป อ.โขงเจียม และ อ.พิบูลมังสาหาร แจกถุงบรรเทาทุกข์ให้กับชาวบ้าน หลังจากนั้นเปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีกำกับให้ดูแลประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตปกติโดยเร็วที่สุดโดยขณะนี้กรมชลประทานได้เพิ่มเครื่องผลักดันน้ำเป็น 320 เครื่องที่ปากแม่น้ำมูล อ.โขงเจียม อ.พิบูลมังสาหาร และที่เขื่อนธาตุน้อยทำให้ลดระดับน้ำเพิ่มมากขึ้น 30-40% พร้อมทั้งจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำอีก 200 เครื่อง เพื่อดึงน้ำออกจากพื้นที่ทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัยลงสู่ระดับตลิ่งภายในวันที่ 29 ก.ย.นี้

รมว.เกษตรฯ กล่าวภายหลังใน 1 สัปดาห์จะเร่งสำรวจความเสียหายทั้งหมด และ 1 เดือนมาตรการเยียวยาจะเสนอเข้า ครม. ของบกลางปี

2562 มาชดเชยให้กับพื้นที่เกษตรตามเกณฑ์ภัยพิบัติดินนอกจากนี้ นายภค ได้กำชับให้สำรวจความเสียหายบ้านเรือนประชาชนเพื่อจะนำเจ้าเสนาอัครม.เพิ่มวงเงินเยียวยา ในส่วนซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้เป็นรายครัวเรือนรัฐบาลจะช่วยตามความเสียหายจริง ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯ มีมาตรการฟื้นฟูอาชีพมีรายได้ใน 120 วัน

นายเฉลิมชัยกล่าวว่า เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว 21,000 ตัน เพื่อสนับสนุนแบบให้เปล่าแก่เกษตรกร 102,500 ครัวเรือน แบ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ (พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 หรือ กข 15) 15,000 ตัน ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 62,500 ครัวเรือน ในพื้นที่ 1,000,000 ไร่ ใน 14 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือสำหรับนำไปใช้เพาะปลูกข้าวในฤดูนาปี 2563/64 ส่วนเมล็ดพันธุ์ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงเตรียมไว้ 6,000 ตัน ให้เกษตรกร 40,000 ครัวเรือน ในภาคเหนือและภาคกลางตอนบน 11 จังหวัด สำหรับนำไปใช้เพาะปลูกข้าวในฤดูนาปรัง ปี 2563 ดำเนินการได้ตั้งแต่ต้นเดือน ต.ค. 2562-ก.ย. 2563

ด้านนายประภัตร โพธสุธน รรมช.เกษตรฯ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ดว่า นายภค ได้กำชับทุกหน่วยงานให้เร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาให้เร็วที่สุด โดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพหลังน้ำลด ซึ่งกระทรวงเกษตรฯเตรียมจะเสนอ ครม. ใน 3 โครงการ ดังนี้ 1. ปลูกถั่วเขียวโดยแจกเมล็ดพันธุ์ 5 กก./ไร่ ประกันราคาซื้อที่ 30 บาท 2. ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้เมล็ดพันธุ์ 3.5 กก./ไร่ ราคาไม่เกิน 10 ไร่ ประกันราคาซื้อที่ 8 บาท

และ 3. โครงการโคขุนสร้างรายได้ ส่งออกไปจีน เป้าหมาย 1 ล้านตัว โดยกระทรวงเกษตรฯ สนับสนุนเงินกู้รายละ 120,000 บาท ซื้อลูกโค 5 ตัว ตัวละไม่เกิน 24,000 บาท และมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 250 กก. มีประกันวัวตัวละ 100 บาท/เดือน กำหนดระยะเวลาเลี้ยง 4 เดือน โดยเลี้ยงในคอกของตนเองรวมถึงสนับสนุนเครื่องผสมอาหารตามสูตรของกรมปศุสัตว์ ให้กลุ่มละ 500-1,000 ตัว และรัฐบาลช่วยเหลือดอกเบี้ยให้ 3% เกษตรกรออกเอง 1% รวมทั้งมีประกันความเสียหายหากโคเสียชีวิต

ด้วย

ส่วนนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน นำคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงานและหน่วยงานในสังกัด พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี มอบถุงยังชีพ จำนวน 2,000 ชุด ให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.วารินชำราบ

ขณะที่นายอุดม สาวนายน รมว.คลัง พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น พร้อมมอบถุงยังชีพจำนวนกว่า 1,000 ราย โดยนายอุดม เปิดเผยว่ารัฐบาลได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือต่างๆ ผ่าน ธ.ค.ส. เช่น โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 โดยมอบเงินช่วยเหลือค่าต้นทุนการผลิตในอัตราไร่ละ 500 บาท ตามพื้นที่ที่ปลูกข้าวจริง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ วงเงิน 24,810 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สองดาราดัง บิณฑ์-เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ และคณะมูลนิธิร่วมกตัญญูเดินทางมาที่วัดเสียบในเขตเทศบาลนครอุบลฯ อ.เมืองอุบลราชธานี เพื่อมอบเงินให้กับชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วม 3,000 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 5,000 บาท โดยบิณฑ์ได้กล่าวบนเวทีว่า วันนี้มียอดเงินบริจาคเข้ามาแล้วกว่า 400 ล้านบาท และจะเดินหมากแจกเงินให้กับทุกครัวเรือนไม่ให้ตกหล่น ส่วนที่มีชาวบ้านร้องเรียนว่าหัวหน้าชุมชนที่ถูกน้ำท่วมบางชุมชนเรียกเก็บหัวคิวจากชาวบ้านครัวเรือนละ 500 บาท นั้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ชลบุรี รายงานว่า เมื่อเวลา 11.00 น. ในพื้นที่ อ.ศรีราชา เกิดฝนตกหนักอย่างรุนแรงนานกว่า 5 ชั่วโมง รวมทั้งมีลมกระโชกแรง ส่งผลทำให้มีหลายพื้นที่ใน อ.ศรีราชา เกิดน้ำท่วมขังและเอ่อล้นขึ้นมาท่วมถนนรวมทั้งตามตรอกซอกซอยต่าง ๆ โดยเฉพาะบริเวณถนนสุขุมวิทขาเข้าพัทยาใต้ สะพานต่างระดับเคอร์รี่ สยามซีพอร์ท พบว่ามีน้ำท่วมขังสูงกว่า 40-50 เซนติเมตร รถเล็กสัญจรไปด้วยความยากลำบาก บางคันถึงกับเครื่องดับกลางถนนส่งผลให้การจราจรเป็นไปด้วยความยากลำบาก.



🏠 แจกต่อ - บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ นำเงินบริจาคจากผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วม มีประชาชนมารับเงินกว่า 500 หลังคาเรือน ที่ศูนย์อพยพพักพิงชั่วคราว วัดกุตุศน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 22 ก.ย.

อุณหภูมิลดฮวบ5องศา-น้ำท่วมอีสาน

บิณฑ์แจกต่อ500บ้าน รมต.รุดพื้นที่-ขับน้ำตา

สภาพอากาศแปรปรวน
ซ้ำเติม อีสาน อุณหภูมิลดฮวบ
5 องศา กระทบ อ่านต่อหน้า 11

● **น้ำท่วม** ต่อจากหน้า 1

ทุกซับน้ำท่วม ขณะที่ฝนยังคงตกทุกภาคทั่ว 35 จังหวัดถึง 26 ก.ย. ปก.รายงานอุบลฯ-ยโสธร-ร้อยเอ็ด-ศรีสะเกษ ยังจมอยู่หลายพื้นที่ ขณะที่นายกฯ กำชับรมต.ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้ทั่วทุกตารางนิ้ว ส่วนที่กบินทร์บุรี -ประจันตคาม เมืองปราจีน น้ำป่าเขาใหญ่ไหลทะลักเข้าท่วมหลังฝนกระหน่ำเมื่อคืนที่ผ่านมา ขณะที่ 2 เขื่อนใหญ่กาญจนบุรีน้ำใกล้เต็มความจุอ่าง สั่งปิด 3 น้ำตกหลังน้ำป่าทะลัก ส่วนสะพานมอญ อีก 3 เมตร ถึงตัวสะพาน

■ อุตุฯเตือนอากาศแปรปรวน

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. นายภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง “สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน มีผลกระทบจนถึงวันที่ 26 ก.ย.2562” ระบุว่า วันที่ 22 ก.ย. ประเทศไทยตอนบนยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวน โดยมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 23-26 ก.ย. ประเทศไทยตอนบนมีปริมาณฝนลดลง และอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส โดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคเหนือและภาคกลางตอนบนจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากสภาพอากาศแปรปรวนที่มีฝนตกหนักและอุณหภูมิลดลงในช่วงเวลาดัง

กล่าว และดูแลรักษาสุขภาพในระยะนี้ไว้ด้วย จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้ วันที่ 22 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง กับมีลมกระโชกแรงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

ภาคกลาง จ.ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม สุพรรณบุรี อุทัยธานี ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ภาคตะวันออก จ.นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ภาคใต้ จ.เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง และพังงา

■ อุณหภูมิลด-เพิ่ม 5-7 องศา

ขณะที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาค

กลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่ห้วงความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนล่าง รวมทั้งภาคกลางตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศแปรปรวน โดยมีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลมกระโชกแรง สำหรับในช่วงวันที่ 23-26 ก.ย. บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนนี้จะแผ่ปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางของประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีปริมาณฝนลดลง และอุณหภูมิลดลง 3-5 องศาเซลเซียส จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และติดตามข้อมูลเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา <http://www.tmd.go.th> หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ด้านศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม รายงานสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่กรุงเทพฯ ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา กทม.มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง ปริมาณฝนรวมสูงสุด ๘.๕ มิลลิเมตร บริเวณบางขุนเทียน ๙๗.๕ มม. จุดวัด ด.เทศบาลสงเคราะห์ เขตจตุจักร ๗๔.๕ มม. ช.สะพานขาว เขตบางซื่อ ๗๓.๕ มม. จุดวัด ค.บางบอน-ค.สะพาน เขตบางบอน ๗๒.๐ มม. ศ.คลองสี่บาท เขตจอมทอง ๔๐.๐ มม. และศูนย์ป้องกันน้ำท่วม สำนักการระบายน้ำ เขตดินแดง ๔๘.๕ มม.

โดยมีรายงานจุดเร่งการระบายน้ำในถนนสายหลัก ที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบ ๑๗ จุด ดังนี้ ๑.ปากซอยแบริ่ง ซาเข้ ๒.ปากซอยแบริ่งขาออก ๓.แยกบำเพ็ญกุศล-แยกสาธุฯ ๔.แยกถนนจันทน์-โค้งชุมชนกุศลทอง ๕.จ.จันทน์-ร.ร.ยานนาวาฯ ทั้งสองฝั่ง ๖.แยกเตาปูน-แยกบางโพ ๗.แยกเตาปูน-แยกประชาชื่น ๘.ไอคอนสยาม ๙.หน้าบริษัทกระทิ้งแดง ๑๐.หน้าหมอซิดใหม่ ๑๑.หมู่บ้านเศรษฐกิจ-วงเวียนหนึ่ง ๑๒.วงเวียนอุทอง-คลองบางขี้เก็ง ๑๓.บ่อสูบลีโนรส ๑๔.คลองชายเทียบ ซาเข้-แยกไฟแดง ๑๕.แยกไฟแดง-คลองราชมนตรี ๑๖.ช.๘-ช.๑๒ เลียบคลองภาษีเจริญ และ ๑๗.หน้าป้อม ปตท. ด.กำแพงเพชร ๒ ปัจจุบันน้ำแห้งเป็นปกติ

ขณะที่วันนี้ กทม.มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายบางพื้นที่ เคลื่อนตัวทิศตะวันตก

เฉียงใต้ โดยปริมาณสะสมฝนสูงสุดที่สถานีสูบน้ำบางไส้ไก่ เขตคลองสาน ๓๓ มม. สถานีสูบน้ำลำห้วยแม่ น้ำ เขตธนบุรี ๓๒ มม. และจุดวัด ช.แอนเน็กซ์ เขตสายไหม ๒๙ มม.

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กทม.เตรียมแผนการระบายน้ำหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินฝนตกหนัก โดยเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมให้เพียงพอและพร้อมใช้งานได้ทันที

■ 4 จว.อีสานยังจม

นายชพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า จากอิทธิพลพายุโซนร้อน “โพดุล” และพายุโซนร้อน “คาจิกิ” ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ส.ค.จนถึงปัจจุบัน ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ รวม ๓๕ จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ ๑๑ จังหวัด ได้แก่ แพร่ เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ น่าน อุตรดิตถ์ พิจิตร อุบลราชธานี แม่ฮ่องสอน ลำปาง สุโขทัย และลำพูน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๖ จังหวัด ได้แก่ นครพนม ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มหาสารคาม ขอนแก่น หนองบัวลำภู ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ชัยภูมิ สุรินทร์ อุตรดิตถ์ เลย ศรีสะเกษ และสกลนคร ภาคตะวันออก ๓ จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี ตราด และสระแก้ว ภาคใต้ ๓ จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ระนอง และชุมพร รวม ๑๘๕ อำเภอ ๙๗๘ ตำบล ๗,๒๒๒ หมู่บ้าน ๕ เขตเทศบาล ๑๑ ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ ๔๑๙,๗๖๘ครัวเรือน บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ๔,๙๔๓ หลัง ผู้เสียชีวิต ๓๕ ราย (ยโสธร ๙ ราย ร้อยเอ็ด ๖ ราย อำนาจเจริญ ๕ ราย ขอนแก่น ๓ ราย อุบลราชธานี ๓ ราย ศรีสะเกษ ๓ ราย พิจิตร ๒ ราย พิจิตร ๑ ราย มุกดาหาร ๑ ราย สกลนคร ๑ ราย และน่าน ๑ ราย) ผู้บาดเจ็บ ๑ คน (ชัยภูมิ)

สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ อพยพประชาชน ๑๘,๐๖๓ คน ในพื้นที่ ๒ จังหวัด รวม ๔๕ จุด ดังนี้ อุบลราชธานี ๔๒ จุด รวม ๑๗,๙๐๑ คน ศรีสะเกษ อพยพประชาชน ๓ จุด รวม ๑๖๒ คน

■ ห่วงตลาดเก่าปราจีนฯท่วมซ้ำ

สำหรับสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ ที่จ.ปราจีนบุรี หลังมีฝนตกลงมาตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา ส่งผลทำให้ในหลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังและระลอกการระบายหลายพื้นที่ เช่น ในพื้นที่ อ.กบินทร์บุรี บริเวณถนนสายสุวรรณศร ๓๓ ปราจีนบุรี-สระแก้ว มีน้ำท่วมขังพื้นผิวการจราจรหลายจุด คือ หน้าเรืออุตสาหกรรมสหพัฒน์ ดึงแยกสัญญาณไฟจราจรมุ่งหน้าสี่แยกกบินทร์บุรี และขาเข้า อ.ประจันตคาม หลัก ก.ม.๑๙๔-๑๙๕ ต.นนทบุรี มีน้ำท่วมขังพื้นที่ผิวการจราจรทั้ง ๒ ฝั่ง ระยะทางยาวกว่า ๑ กิโลเมตร น้ำท่วมสูง ๓๐-๕๐ ซม. และบ้านวัง อ.ประจันตคาม รถยนต์ยังผ่านได้ ทั้งรถเล็กและรถใหญ่ ส่วนรถจักรยานยนต์ผ่านไม่ได้ ต้องใช้ทางเลียง ส่วนที่ถนนสาย ๓๐๔ ช่วงบ้านโลกอุดม หน้าโรงแรมเอกระวี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี มีน้ำขังพื้นผิวการจราจรเพื่อระลอกการระบายทั้ง ๒ ฝั่งเช่นเดียวกันแต่น้ำได้ลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง รถยนต์ยังผ่านได้ทั้ง ๒ ฝั่ง ส่วนน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว คาดว่าปริมาณน้ำที่มาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และจ.สระแก้ว จะทำพื้นที่รับน้ำที่อ.กบินทร์บุรี ที่เคยถูกน้ำท่วมได้ ผลกระทบในระยะต่อไป เช่น ชุมชนตลาดเก่าเขตเทศบาลตำบลกบินทร์

นายพนพล งามเหลือ นายอำเภอหน้าจ.ปราจีนบุรี กล่าวว่า ได้รับรายงานจากผู้ใหญ่บ้านบุพราหมณ์ หมู่ ๓ ว่าจากที่ฝนตกหนักติดต่อกัน ๒ วันคือวันที่ ๒๑ - ๒๒ ก.ย. ปริมาณน้ำฝน ๑๑๗ มม. ได้เกิดน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ไหลหลากลงคลองลำพญาธาร จนเอ่อท่วมสะพานข้ามระหว่างสองหมู่บ้าน หมู่บ้านบุพราหมณ์ในหมู่ ๓ กับหมู่บ้านวังหิน หมู่ ๗ อ.นาดี ที่ต่ำ จนคอสะพานขาด และท่วมถนนทางเข้าริมคลองระดับน้ำท่วมสูงกว่า ๒-๓ เมตร จนขุดยานพาหนะสัญจรผ่านไม่ได้ เบื้องต้นประสานขอสะพานเบรลีย์จากแขวงกาทาง จ.ปราจีนบุรี เชื่อมต่อแล้วพร้อมกับได้ประสานกับ นายทองศักดิ์ สุวรรณเดมิย์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ปภ.ปราจีนบุรี เพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแล้ว

■ น้ำป่าซัด-กาญจนบุรีปิด3น้ำตก

ขณะที่จ.กาญจนบุรี เกิดฝนถล่มหนักในหลายพื้นที่ ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งล่าสุด สั่งห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำที่บริเวณ

น้ำพุร้อนหินดาด อ.ทองผาภูมิ น้ำตกผาดาด และน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ภายในอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ โดยที่พุน้ำร้อนหินดาด เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้ามาท่วมบริเวณธารน้ำร้อนจนมิด ต้องประกาศปิดน้ำพุร้อนหินดาด ห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวลงไปบริเวณธารน้ำร้อนอย่างเด็ดขาด เนื่องจากกระแสน้ำไหลรุนแรงและมีสีขุ่นมากเกรงว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากรุนแรงตามมาอีกได้ ส่วนที่น้ำตกผาดาด

ส่วนบริเวณน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น มีน้ำป่าไหลหลากเข้ามาที่บริเวณตัวน้ำตก ส่งผลให้น้ำตกทุกชั้น มีปริมาณน้ำไหลแรงและมีสีขุ่นมากเช่นกัน ทางอุทยานจึงได้ออกประกาศเตือน ห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำตกอย่างเด็ดขาด แต่ยังเข้าไปเที่ยวชมน้ำตกและกางเต็นท์ในจุดที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้บริการได้

■ 2 เขื่อนใหญ่ใกล้เต็ม

ด้านนายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ ซึ่งมีความจุอ่าง 8,860 ล้านลบ.ม. ที่ระดับ 155 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.รทก.) ปัจจุบันระดับน้ำวัดได้ 152.67 เมตร จากม.รทก. ปริมาณน้ำในเขื่อน 7,980.48 ล้านลบ.ม. หรือร้อยละ 90 โดยระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ ปริมาณน้ำไหลเข้า จำนวน 51.58 ล้านลบ.ม. ยังรับน้ำได้อีก 879.52 ล้านลบ.ม. หรือร้อยละ 10 กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ ปรับลดแผนการระบายน้ำเขื่อนลงตั้งแต่วันที่ 22-23 ก.ย. ที่ 2562 จากเดิมวันละ 25 ล้าน ลบ.ม./วัน ลดลงเหลือวันละ 20 ล้าน ลบ.ม./วัน เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ประกอบการที่อยู่ท้ายน้ำ โดยมีบ้านเรือนชาวบ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตน้ำท่วมของเขื่อนกว่า 130 หลัง ถูกน้ำเข้าท่วม และมีแนวโน้มน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนที่สะพานอุตตมานุสรณ์ หรือสะพานมอญ สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของ อ.สังขละบุรี มีระดับน้ำห่างจากพื้นสะพานอีกเพียง 3 เมตร สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี มีความจุน้ำสูงสุดที่ 17,745 ล้านลบ.ม. ที่ระดับ 180 เมตรจากม.รทก. ปัจจุบันระดับน้ำวัดได้ 173.40 เมตร ปริมาณน้ำที่กักเก็บ 15,109.99 ล้านลบ.ม. หรือร้อยละ 85 ของปริมาณกักเก็บปกติ และระบายน้ำตามแผนการระบายน้ำวันละ 5 ล้านลบ.ม. ไม่มีฝนตก แต่ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

■ น้ำป่าทะนาวศรีทะลักราษฎร์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมง ส่งผลให้อำเภอต่างๆ ในจังหวัดราชบุรี เกิดน้ำท่วมขัง บางพื้นที่มีน้ำเอ่อล้น โดยเฉพาะที่อ.สวนผึ้ง และอ.จอมบึง พบว่ามีน้ำไหลหลากจากเทือกเขาตะนาวศรีลงสู่แม่น้ำลำภาชี ในปริมาณที่สูงและมีความไหลเชี่ยว โดยตั้งแต่ช่วงเช้ามืด ปริมาณน้ำท่วมและเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี และต.คอนตะโก และพื้นที่รอบศาลากลางจังหวัด

ขณะที่ที่ชุมชนร่วมรื่นพัฒนาซึ่งอยู่ในพื้นที่รับน้ำ และเป็นทางน้ำไหลผ่านลงสู่แม่น้ำแม่กลอง และที่ชุมชนสันคู เขตเทศบาลเมือง น้ำที่เอ่อล้นไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างหนัก โดยที่ชาวชุมชนไม่ทันได้ตั้งตัว ทำให้น้ำไหลเข้าท่วมภายในตัวบ้านจนถึงของเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกน้ำท่วมจนได้รับความเสียหาย ชาวบ้านต้องช่วยกันรีบขนย้ายสิ่งของที่จำเป็นขึ้นที่สูง

จากการตรวจสอบพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบกว่า 10 หลังคาเรือน โดยนายมานิต นพอมรบดี พร้อมด้วยกองบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองราชบุรี นำเจ้าหน้าที่ เครื่องสูบน้ำ และหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เบื้องต้นได้ตั้งเต็นท์เพื่อเป็นที่พักชั่วคราวให้กับประชาชนที่เดือดร้อนเข้าไปพักอาศัยในบ้านไม่ได้ เนื่องจากระดับน้ำสูงกว่า 70 ซม. จนถึง 1 เมตร พร้อมกันนี้ยังได้นำเครื่องสูบน้ำมาช่วยเร่งระบายน้ำ

ส่วนบริเวณตามถนนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี ต.คอนตะโก และบริเวณรอบๆ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี มีน้ำท่วมขังเช่นกัน ทางนายวิศิษฐ์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนางสาวกุลลณี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี และนายเอกชัย กลิ่นสุคนธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนตะโก นำเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยรถแบ็กโฮ ขุดลอกจุดเส้นทางระบายน้ำขุดลอกเปิดทางน้ำบริเวณลำห้วยธรรมชาติ ที่บริเวณหมู่ที่ 3 แดงใต้ทางต่างระดับแยกกบัว และจุดบริเวณหน้าศาลหลักเมืองราชบุรี ที่ก่อสร้างทางรถไฟรางคู่

ด้านนายชัชวาล จันทน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เผ่าคิดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์ และประกาศแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านหน้าเฟซบุ๊ก พร้อมทั้งจะประชุมผู้เกี่ยวข้องหลายอำเภอสรุปสถานการณ์และปรับแผนหากเกิด

ฝนตกหนักติดต่อกันอีก

นายชัชวาลกล่าวว่า นายอำเภอสวนผึ้ง รายงานว่า ฝนเริ่มตกมาตั้งแต่เวลา 05.30 น. และเริ่มตกหนักขึ้นต่อเนื่องมาเรื่อยๆ โดยวัดปริมาณน้ำฝนได้ 52.5 มม. ด้านนายอำเภอจอมบึง และอ.ปากท่อ ภายหลังฝนตก ทำให้หลายพื้นที่ถูกน้ำท่วมขัง ได้กำชับให้อปท.กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจพื้นที่และจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วมขังเช่นกัน

■ 'อุตตม' มอบเงินปลุกข้าวหน้าปี

ด้านนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยนายชนกร วัจนบุญกิจชนะ เลขาธิการรมว.คลัง ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรพร้อมมอบเงินช่วยเหลือตามโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหน้าปี ปีการผลิต 2562/63 มอบเงินค่าสินไหมแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวหน้าปี ปีการผลิต 2562 และมอบถุงยังชีพแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย จำนวนกว่า 1,000 ราย โดยมีนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธ.ก.ส. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานในสังกัดสำนักงานธ.ก.ส. จังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรม ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธ.ก.ส. กล่าวว่า การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยนั้น ธ.ก.ส.มอบหมายให้พนักงานในพื้นที่ออกเยี่ยมเยียนและมอบถุงยังชีพ จากกองทุนบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ จำนวนกว่า 27,000 ถุง พร้อมสนับสนุนอาหาร น้ำดื่ม บริการสุขภาพเคลื่อนที่ เต็นท์สนาม ที่สูบน้ำหยดหรือจุดรวมพล อีก 13 จุด ทั้งนี้ ในส่วนของมาตรการช่วยเหลือด้านภาระหนี้สิน ธ.ก.ส.จะพิจารณาขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไปเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตามความหนักเบาของผู้ประสบภัยทุกราย และได้ดำเนินการจ่ายสินเชื่อฉุกเฉินให้เกษตรกรที่ประสบภัย ทั้งภัยแล้งและอุทกภัยไปแล้วกว่า 24,000 ราย วงเงินประมาณ 1,200 ล้านบาท และสินเชื่อสำหรับฟื้นฟูผู้ประสบภัย จำนวน 2,073 ราย วงเงินประมาณ 400 ล้านบาท

■ นายกฯ ฟื้นฟู เยียวยา

ขณะที่นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะจากกระทรวง

เกษตรฯ ลงพื้นที่ให้กำลังใจเกษตรกรผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ที่หอประชุมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อ.เสลภูมิ จากนั้นเดินทางไปยังหอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งเขาหลวง พร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ทั้งสองอำเภอ ตลอดจนพบปะเกษตรกรผู้ประสบภัยรวมกว่า 2,000 คน มอบเสื้อยี่ห้อ 400 ฟอน จำนวน 400 ฟอน ถุงยังชีพสำหรับสัตว์ 400 ถุง และถุงยังชีพให้กับเกษตรกร รวม 2,000 ชุด

นายประภัตรกล่าว ว่า จ.ร้อยเอ็ด เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่สำคัญของประเทศ จากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.-4 ก.ย. มีพื้นที่ทางการเกษตรคาดว่าจะเสียหายจำนวน 870,712 ไร่ โดยในวันที่ 23 ก.ย.นี้ ประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2562 ระดับอำเภอ เพื่อติดตามและให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย ที่ผ่านมานายกฯ ได้กำชับทุกหน่วยงานให้เร่งสำรวจความเสียหาย และเยียวยาให้เร็วที่สุด โดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพหลังน้ำลด ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ เตรียมจะเสนอ ครม.ใน 3 โครงการ ดังนี้

1.ปลูกข้าวเขียว โดยให้เมล็ดพันธุ์ 5 ก.ก./ไร่ ประกันราคาที่ 30 บาท 2.ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้เมล็ดพันธุ์ 3.5 ก.ก./ไร่ คนละไม่เกิน 10 ไร่ ประกันราคา 8 บาท และ 3.โครงการโคขุนสร้างรายได้ ส่งออกไปจีน เป้าหมาย 1 ล้านตัว โดยกระทรวงเกษตรฯ สนับสนุนเงินกู้รายละ 120,000 บาท ซื้อลูกโค 5 ตัว ตัวละ ไม่เกิน 24,000 บาท และมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 250 ก.ก. ประกันวัวตัวละ 100 บาท/เดือน กำหนดระยะเวลาเลี้ยง 4 เดือน โดยเลี้ยงในคอกของตนเอง

■ ช่วยเหลือทั่วพื้นที่ท่วม

ที่จ.อุบลราชธานี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน นายนิริศ เทิดธรรมพิบูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ ปตท. และนายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ. ร่วมกันรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี จากรองผู้ว่าฯ จากนั้นนายสนธิรัตน์ พร้อมคณะลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวอำเภอวารินชำราบ

จุดแรกบริเวณหอประชุม โรงเรียนวารินชำราบ ต.คำน้ำแซบ โดยชาวบ้านในพื้นที่ ต.คำน้ำแซบ ออกมารับถุงยังชีพกว่า 500 คน

ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวประชาชนไม่สามารถออกไปขอรับความช่วยเหลือนอกพื้นที่ได้ เนื่องจากเส้นทางถูกตัดขาดทั้งหมด จุดที่สอง หอประชุมเทศบาลเมืองวารินชำราบ มีชาวบ้านในเขตเทศบาลและใกล้เคียงมารับถุงยังชีพกว่า 1,500 คน จากนั้นคณะของนายสนธิรัตน์ ได้ลงเรือออกเยี่ยมผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในบ้านเรือนบริเวณชุมชนแกวและชุมชนกุศปลาขาว ซึ่งบางจุดมีน้ำท่วมสูงเกือบถึงหลังคา

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า เป็นนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ทุกกระทรวงลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องและพยายามจัดสรรการช่วยเหลือให้ครอบคลุมทุกตารางนิ้ว

“นายกฯ และ ครม.รับทราบถึงความเดือดร้อนของพี่น้องเป็นอย่างดี ท่านทุกฝ่ายยกพวกผมก็เจ็บปวด วันนี้เห็นแล้วว่าพี่น้องเรายังมีกำลังใจดี พวกผมก็หมั่นก้มตาทำงาน จึงไม่มีเวลาได้ถ่ายภาพออกสื่อเหมือนคนอื่น ๆ อย่างไรก็ดี การที่ฝ่ายค้านลงมาช่วยพี่น้องด้วย ก็ถือเป็นเรื่องดี เพราะเป้าหมายของรัฐบาลต้องการให้พวกท่านฟื้นทุกข์โดยเร็วและยั่งยืน พื้นที่ที่น้ำลดแล้วขอให้สำรวจว่ามีสินค้าโอท็อปหรือพืชผลทางการเกษตรที่ไม่เสียหายขอให้นำมาแจ้งพลังงานจังหวัดเพื่อช่วยกระจายไปขายในปริมณฑลทั่วประเทศ เพื่อมีเงินมีทองใช้สอยบ้าง และระดมข้าราชการหลวงพลังงานจะทำแผนฟื้นฟูและเยียวยาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงพลังงานอย่างรอบด้านต่อไป” นายสนธิรัตน์กล่าว

■ บริจาคให้ บิณฑ์ ทะลุ 395 ล.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณหน้าโรงแรมวิจิตรพร อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี นางอุมาพร จำปา พา 2 ลูกสาวฝาแฝด ค.ญ.กุลธิดา จำปา และค.ญ.กุลธาดา จำปา วัย 9 ขวบ เข้ามาขอพบบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ คาราโอเกะชื่อดัง เพื่อขอความช่วยเหลือ เนื่องจากลูกสาวทั้งสองมีปัญหาเรื่องสายตา และแว่นตาของน้องที่ใช้งานมาถึง 2 ปี เกิดพังจนทำให้ต้องซ่อมมาตลอด เพราะไม่มีเงินไปตัดแว่นสายใหม่ และเกิดภัยน้ำท่วม ด้านบิณฑ์ จึงติดต่อไปที่ร้านแว่นเพื่อตัดแว่นสายตา โดยออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด พร้อมมอบเงินส่วนตัวให้น้องอีกคนละ 2,000 บาท แต่น้องพลอยบอกว่ามีแบงก์ 100 มียะ แบงก์ 1,000 ม้นเยอะเกินไป ดีใจที่ได้เงินเยอะแต่ มันเยอะเกินไป ต่อมา ร้านอุบลการแว่นได้ติดต่อขอดูแลเรื่องสายตาให้กับน้องทั้งสองโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

จากนั้น ที่ศูนย์อพยพที่พักชั่วคราวของผู้ประสบอุทกภัยในวัดกุศคุณ ค. ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี บิณฑ์ พร้อมด้วยนายเอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ น้องชาย และคาราโอเกะชื่อดังหลายคน เดินทางมามอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ทั้งหมด 2 หมู่บ้าน มีประชาชนมารับเงินกว่า 500 หลังคาเรือน ให้หลังคาเรือนละ 5,000 บาท โดยทั้ง 2 หมู่บ้านมีผู้ป่วยและเป็นผู้พิการ ทั้งหมด 13 ราย ซึ่งในขณะนี้อะเอียดบริจาคสูงถึง 395 ล้านบาทแล้ว

■ ศรีสะเกษน้ำล้นสปิลเวย์

ที่จ.ศรีสะเกษ ภายหลังฝนตกหนักต่อเนื่อง โดยเฉพาะตามเขตนพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา มีปริมาณน้ำฝนวัดได้ 105 มิลลิเมตร (ม.ม.) ส่งผลให้มีน้ำป่าจากเทือกเขาพนมดงรักไหลทะลักลงมาสู่อ่างเก็บน้ำทั้ง 4 แห่งที่อยู่ตามแนวชายแดน ในเขตอ.ภูสิงห์ ครอบคลุมด้วย 1.อ่างเก็บน้ำห้วยด็กชู ปริมาณน้ำในอ่างปัจจุบัน 26.632 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) มีน้ำล้นสปิลเวย์ ประมาณ 5 ซม. 2.อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา ปริมาณน้ำในอ่างปัจจุบัน 18.315 ลบ.ม. น้ำยังไม่ล้นสปิลเวย์ 3.อ่างเก็บน้ำห้วยตำราญ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำปัจจุบัน 5.920 ลบ.ม. น้ำยังไม่ล้นสปิลเวย์

และ 4.อ่างเก็บน้ำโศดาต ปริมาณน้ำในอ่างปัจจุบัน 1.880 ลบ.ม. ระดับน้ำฝนวัดได้สูงสุดที่บ้านสันติสุข หมู่ 8 ต.ดงรัก จำนวน 105 มม.

สก๊อป หน้า 1
ฝ่าวิกฤติสู่ธรรมชาติ
สหกรณ์เข้มแข็งยั่งยืน

วันนี้...หลายๆ
พื้นที่ในหลายจังหวัด
ประสบภาวะน้ำท่วม
★ มีต่อหน้า 5



สก๊อป หน้า 1



ฝ่าวิกฤติสู่ธรรมชาติ สหกรณ์เข้มแข็งยั่งยืน

หนังสือพิมพ์ บางจังหวัดอย่างอุบลราชธานีคาดกันว่าน้ำจะลดลง เป็นปกติอาจต้องใช้เวลานานนับเดือนเลยทีเดียว

ทั้งๆที่ย้อนไปสามสี่อาทิตย์ที่แล้วจะเห็นว่า “วิกฤติประเทศไทย” คือ “ภัยแล้ง” ต้องวางยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำให้พอกินพอใช้และเหลือให้ภาคการเกษตรบ้าง

แต่มาวันนี้...ต้องแก้ปัญหาเขาน้ำออกจากร้าน ออกจากสวนไร่ นา ธรรมชาติที่ปรวนแปรคือปัญหาที่ไม่มีใครคาดเดาได้ เป็นสิ่งที่ “ใคร” หรือ “รัฐบาล” ก็ตามปฏิเสธไม่ได้ มีเพียงหน้าที่เข้าไปแก้ปัญหา คลี่คลาย?

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดมุมมองในฐานะประธานพิธีเปิดโครงการ “การสร้างการรับรู้นโยบาย ด้านการเกษตรของรัฐบาลผ่านสถาบันเกษตรกร” และปาฐกถาพิเศษ “ภาพรวมนโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาล” ที่อิมแพคเมืองทองธานี เมื่อไม่นานมานี้

ยี่ว่า...รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร รวมถึงการพัฒนาภาคการเกษตร อาทิ การรักษาเสถียรภาพราคาสินค้า เกษตรและรายได้ให้กับเกษตรกร ในสินค้าเกษตรที่สำคัญ

ได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์ม น้ำมัน อ้อย และข้าวโพด ยุทธศาสตร์ที่วางไว้มีเครื่องมือและมาตรการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ จัดให้มีระบบการประกันภัยสินค้า การพัฒนาระบบตลาดที่ เชื่อมโยงผลการผลิตของเกษตรกรถึงผู้ประกอบการแปรรูปและผู้บริโภค อย่างเป็นธรรม นับรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยี เครื่องมือในการขยาย และเข้าถึงตลาดในรูปแบบต่างๆ

การอำนวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ การเกษตรที่มีประสิทธิภาพ การลดต้นทุน...เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ที่เหมาะสม การพัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่

เรียกได้ว่าเป็นการ “ติดอาวุธเกษตรกร” ด้วยการเพิ่มทักษะ การประกอบการและพัฒนาความเชื่อมโยงของกลุ่มเกษตรกร วิชากิจ ชุมชน และสหกรณ์ในทุกระดับ

หนึ่งในตัวอย่างระบบ “สหกรณ์สร้างชาติ” เกษตรกรมือใหม่ หลายต่อหลายคนเริ่มต้นด้วยการปลูกกล้วยช่วยปรับสภาพดิน ทั้งยังเป็น พืชที่ปลูกง่ายไม่ต้องดูแลมาก แต่สำหรับ สมพงษ์ นาคทิพวรรณ “กล้วย”...คือพืชที่ชุบชีวิตให้เขาและครอบครัวเขาแล้วว่าการปลูกกล้วยหอม สหกรณ์ประกันราคาให้ไม่เสี่ยง เราขายได้

“ถ้าสหกรณ์ไม่ประกันราคาให้ เราขายเองก็ขายยาก จะเสียหาย เยอะ” สมพงษ์ ว่า “มันก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะ ตอนนั้นก็เรียนจบ ส่งลูกเรียนจบได้เพราะกล้วยหอมแปลงแรก ได้เยอะทีเดียว”

กล้วยแห่งความหวัง...กว่าที่จะพบเส้นทางความมั่นคงในอาชีพ แน่นนอนว่าไม่ใช่เรื่องง่าย หากแต่เขาก็กับภรรยาผ่านร้อนหนาวบนเส้นทาง

ที่สำคัญคือ...เร่งดำเนินการมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือภาคการเกษตรที่ประสบภัยพิบัติ ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การบรรเทาค่าครองชีพ ให้กับเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง และการ บรรเทาความเสียหายจากอิทธิพลพายุ ไทคูล อุ่นหัวใจในแผ่นดินไทย...ฝากความหวังจากรุ่นสู่รุ่นยังลูกๆหลานๆ คนรุ่นใหม่เข้าสู่แวดวง เกษตรกร

“เกษตรกร” มาไม่ใช่น้อยๆ ที่ดิ้นการทำเกษตรไม่มีเป็นของตัวเองที่มีอยู่ก็แค่อาศัยปลูกบ้าน ที่ทำอยู่ทุกวันนี้มีแค่ที่เช่า ครั้งแรกเลยเช่าไว้ 1 ไร่เอา มาปลูกผัก ก็พออยู่ได้ไปวันๆ

สำคัญคือ พืชผักที่ปลูกทั้งกินและขาย ราคาที่ก็น้อยตามกลไกตลาด หน้าข่าวเวลาตอนลงก็จะให้ยาแรงมากยาเบาๆเอาไม่อยู่เป็นสารเคมีด้วยความขยัน มุมนานะ มีความอดทนเป็นที่ตั้ง ก็ต้องเดินหน้ากันต่อไป

แต่บางครั้งก็เลยสถานการณ์ที่บีบรัดไม่ได้ โดยเฉพาะเวลาที่ต้องใช้ “เงิน” ก้าวต่อไปบนเส้นทางเดิมๆคงไม่ใช่คำตอบ...เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต้องคิดๆแล้วก็คิด โดยเฉพาะจังหวัดที่ลูกเรียนจบ ม.6 จะเข้ามาหาวิทยาลัย ปรานีฯ ทรยาสมปองเอาไว้ฟังว่าเริ่มคิดหนัก รายได้เข้ามาแบบชักหน้าไม่ถึงหลัง จ่ายค่าเทอม...ค่าหอพัก ไม่พอก็ต้องไปหยิบยืมเขามาก่อน รายได้ไม่พอใช้แล้ว ผิดเคือง พยายามหาทางออกที่ดีกว่าเดิม

ทดลอง...หนักกลับมาปลูกกล้วย 1 แปลง...ทำหลังฝนยังคงดงามเสมอ “สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด” ส่งเสริมเกษตรกรสมาชิกปลูกกล้วยหอมทองส่งขายประเทศญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี 2539

“การประกันราคาข้าว”...ที่สูงกว่าท้องตลาดคือสิ่งที่สำคัญอันดับแรกที่ดึงดูดความสนใจของสมปองให้หันมาปลูกกล้วยจริงจังเช่นเดียวกับสมาชิกคนอื่นๆ

หัวใจสำคัญ เกษตรกรไทยลืมนตาอ้าปากได้อย่างยั่งยืน ไม่ใช่ทำอย่างไรยังมีแต่หนี้สินความเข้มแข็งของเครือข่ายกลุ่มก้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ระบบสหกรณ์” จะเป็นรากฐานหนึ่งที่อยู่คู่ประเทศไทยของเรา...ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่สำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างแต่ส่วนใหญ่สหกรณ์การเกษตรทุกระดับทุกประเภท ถ้ามีการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล มีการตรวจสอบดูแลเอาใจใส่จากภาครัฐ เชื่อว่าจะประสบความสำเร็จได้ ฝากข่าวไปถึง...พี่น้องเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศรัฐบาลห่วงใยพี่น้อง ห่วงใยในความขาดแคลนที่เกิดขึ้น จะพยายามที่จะประคับประคองอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ยังพุ่งเป้า...เน้นย้ำไปที่ด้าน “การตลาด”...การค้า “ออนไลน์”...ระบบ “บัญชี” เพื่อขยายฐานการผลิต...ฐานการตลาดของสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง มีความสามารถในการแข่งขัน

พร้อมๆไปกับการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรเพื่อยกระดับรายได้...คุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร นับรวมไปถึงการดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกิน...

แหล่งเงินทุน โครงสร้างพื้นฐาน บัณฑิตการผลิตต่างๆ การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ การส่งเสริมการทำปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นการฟื้นฟู...สนับสนุนอาชีพการทำประมงให้เกิดความยั่งยืน

ดร.เฉลิมชัย บอกอีกว่า จากนโยบายที่ว่านี้ รัฐบาลได้อนุมัติมาตรการต่างๆออกมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่...การประกันรายได้เกษตรกรในสินค้าเกษตรที่สำคัญคือ ข้าว ปาล์มน้ำมัน ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว

ในส่วนของการพยากรณ์น้ำสำหรับปีหน้า ข้าวโพด จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว สำหรับการพัฒนาระบบการตลาด ลดต้นทุน...เพิ่มรายได้ ก็มุ่งเป้าผลักดันการส่งออก...ข้าว มันสำปะหลัง ยางฯ ปาล์มฯ และอื่นๆ

มาตรการการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปีในการผลิต 2562/63 สำหรับชาวนาผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 862,176 ครัวเรือนทั่วประเทศ

รัฐบาลประกาศประกันราคาข้าว 5 ประเภท คือ...ข้าวเปลือกหอมมะลิ ต้นละ 15,000 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ต้นละ 14,000 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ต้นละ 10,000 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ต้นละ 11,000 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ต้นละ 12,000 บาท

นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อส่งเสริมการปลูกพืชระยะสั้น โดยจะแจกเมล็ดพันธุ์ฟรี การส่งเสริมให้เลี้ยงโคขุน โดยจะมีวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรนำไปลงทุน และจัดงบประมาณชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ยให้กับ ธ.ก.ส.

ที่สำคัญคือ...เร่งดำเนินการมาตรการต่างๆเพื่อช่วยเหลือภาคการเกษตรที่ประสบภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ อาทิ การบรรเทา ค่าครองชีพให้กับเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง และการบรรเทาความเสียหายจากอิทธิพลพายุโพดุล

อันหัวใจในแผ่นดินไทย...ฝากความหวังจากรุ่นสู่รุ่นยังดูๆหลานๆ คนรุ่นใหม่เข้าสู่แวดวงเกษตรกร อาจปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ เข้าของธุรกิจการเกษตร ธุรกิจเอสเอ็มอีถึงแม้จะเล็กแต่ก็มีศักยภาพ...

ด้วย “นวัตกรรม” ที่มีบวกกับ “เทคโนโลยี” ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ในวันนี้ เชื่อมั่นได้ว่า...ถ้าเราให้ความสำคัญจะเป็นการ “ปฏิรูปเกษตรกร...ปฏิรูปเกษตรกรรม” ครั้งใหญ่ที่สุด.